
 

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 

คร้ังที่ ๙ 

(สมัยสามญัประจ าปีคร้ังที่สอง) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

Admin
QR Unlimit



สารบัญ 

รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 

ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

____________________ 

 

       หนา 

ขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ผูอภิปราย      

       - นายครมูานิตย สังขพุม            ๑ 

  - นายสราวุธ ออนละมัย            ๒ 

  - นางสิรินทร รามสูต            ๓ 

  - นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย           ๓ 

  - นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ           ๕ 

  - นายสนอง เทพอักษรณรงค           ๖ 

  - นายนิยม เวชกามา            ๗ 

  - พันตํารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา          ๗ 

  - นายเกรยีงศักด์ิ ฝายสีงาม           ๘ 

  - นางสาวศรีนวล บุญลือ           ๙ 

  - นายศกัดินัย นุมหนู              ๑๐ 

  - นายสาคร เก่ียวของ          ๑๑ 

  - นายนิรมติ สุจารี          ๑๒ 

  - นายคารม พลพรกลาง         ๑๓ 

  - นายสมคิด เช้ือคง          ๑๔ 

  - นายณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ         ๑๕ 

  - นายมานพ ครีีภูวดล          ๑๖ 

  - นายวัชรพล โตมรศกัดิ์         ๑๗ 

  - นายองอาจ วงษประยูร         ๑๗ 



๒ 

            หนา 

  ผูอภิปราย      

  - นายโชตพิิพัฒน เตชะโสภณมณี        ๑๙ 

  - นางสาวละออง ติยะไพรัช         ๑๙ 

  - นางสาวกานตกนิษฐ แหวสันตติ        ๒๐ 

  - นายจิรัฏฐ ทองสุวรรณ         ๒๑ 

  - รอยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี         ๒๒ 

  - นางสาวสกุณา สาระนันท         ๒๒ 

 - นายเจือ ราชสีห          ๒๓  

 - นายอับดุลอายี สาแม็ง         ๒๕ 

  - นายระวี มาศฉมาดล          ๒๕ 

  - นายเรวัต วิศรุตเวช          ๒๖ 

  - นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา         ๒๗ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทูถาม  ไมมี           

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม  

(ไมปรากฏในระเบียบวาระ) 

 ๑. รับทราบประกาศสภาผูแทนราษฎร เร่ือง ใหผูมีชื่ออยูในลําดบัถัดไป 

ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

แทนตําแหนงที่วาง 

 ๒. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมกอนเขารับหนาท่ี 

ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

  ผูอภิปราย 

  - นางวลัยพร รตันเศรษฐ          ๓๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

 

 



๓ 

            หนา 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ  

 ๗.๑ ขอถอนรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....     ๓๒ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม  

 ๗.๒ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา    ๓๒ 

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  

(เร่ืองรองเรียนท่ี ๓๐) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

  ผูอภิปราย 

  - นายจุลพันธ อมรวิวัฒน            ๓๓ ๔๓ 

  ๔.๑ รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน     ๓๔ 

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ....   

  - นายประเสรฐิพงษ ศรนุวัตร       ๓๖ ๔๓ ๔๔ 

  - นายชินวรณ  บุณยเกียรติ         ๓๖ 

  - นายณัฐวุฒ ิบัวประทุม            ๓๗ ๔๒ 

  - นางสาวพิมพรพี พันธุวิชาติกุล        ๓๙ 

  - นายนิโรธ สุนทรเลขา          ๔๐ 

  - นายเดชทวี ศรีวิชัย          ๔๑ 

  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม         ๔๒ 

  - นายไพบูลย นิติตะวัน          ๔๗ 

ผลการตรวจสอบองคประชุม 

 

____________________ 
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รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปท่ี ๔ 

คร้ังท่ี ๙ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง) 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ณ หองประชุมสภาผูแทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

------------------------ 

 

  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร ไดขึ้นบัลลังก เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา) 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

ตามเวลานัดประชุมครับ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม จะอนุญาตใหสมาชิกได

ปรึกษาหารือตามขอบังคับ ขอ ๒๔ ขอใหทานสมาชิกไดใชเวลาบริหารเวลา ๒ นาที ใหเปน

ประโยชนกับประชาชนครับ ทานแรก คุณครูมานิตย สังขพุม ครบั 

  นายครูมานิตย สังขพุม (สุรินทร)  :  ทานประธานท่ีเคารพครับ กระผม  

ครูมานิตย สังขพุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุรินทร พรรคเพื่อไทย ทานประธาน 

ที่เคารพครับ ผมมาตามเร่ืองสนามกีฬาประจําอําเภอสําโรงทาบของกระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา สืบเน่ืองมาจากวาทางอําเภอสําโรงทาบ โดยกีฬาอําเภอและพี่นองประชาชน 

ไดทําเร่ืองขอสนามกีฬาประจําอําเภอ เน่ืองจากวาที่อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร  

มีโรงเรียนโรงเรียนเดียวทั้งจังหวัดเปนโรงเรียนกีฬา ท่ีจัดการเรียนการสอนต้ังแต

ประถมศึกษา แลวก็มัธยมศึกษา แลวก็ทางกีฬาอําเภอและทางอําเภอไดทําเร่ืองขอสนามกีฬา 

เน่ืองจากวามีที่ดินพรอมทุกอยางที่อยูติดกับโรงเรียนกีฬา แตปรากฏวาไมไดรับการจัดสรร

เนื่องจากวาเที่ยวที่แลวทราบขาววาทางกระทรวงจะจัดสรรไปให แตก็โรคโควิด (COVID) 

เขามาพอดี ก็เลยทําใหงบประมาณในสวนตรงนี้นั้นโดนทางขางบน หรือวากระทรวงใด 

ก็แลวแตที่จะนําไปแกปญหาดึงกลับมา วันนี้ผมคิดวาถึงเวลาแลวที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬาน้ันนาที่จะนํากลับไปสรางใหเขาเพื่อเปนโอกาสอนาคตของเด็ก  

แลวผมอยากกราบเรียนทานประธานครับ ที่อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร เรามีนักกีฬา 

ที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศมากมาย เชน บัวขาว บัญชาเมฆ ก็เปนเด็กอําเภอสําโรงทาบ 

แลวในกีฬาซีเกมส (SEA Games) คร้ังที่ ๓๑ ที่ประเทศเวียดนาม เรามีนักกีฬาที่จากโรงเรียน

กีฬาแหงน้ี ไปไดเหรียญทอง ประเภทมวยบาง ประเภทยกน้ําหนักมาจํานวนมากมายทีเดียว 

ผมเห็นวาเหมาะสมอยางยิ่งท่ีทางรัฐบาลใหโอกาสใหกับเด็กและเยาวชนในวันขางหนา

เกี่ยวกับการกีฬาได ไปสรางสนามที่มาตรฐาน เปนแรงดึงดูดใจ นอกจากน้ันแลว 



๒ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         ไอดา ๑/๒ 

 

สนามกีฬาแหงน้ีถาไดรับการจัดสรรไปจะติดกับถนนสายใหญ สาย ๒๒๖ สามารถที่จะสราง

โอทอป (OTOP) มีการคาการขายเปนซอฟตพาวเวอร (Soft Power) ใหกับพี่นองประชาชน 

ในอําเภอสําโรงทาบ เปนการหารายไดอยางดีเย่ียมครับ ขอฝากทานประธานไปยังรฐัมนตรีวาการ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แลวก็กรมพลศึกษาดวยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสราวุธ ออนละมัย ครับ 

  นายสราวุธ ออนละมัย (ชุมพร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายสราวุธ ออนละมัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต ๒ พรรคประชาธิปตย 

ขอหารือทานประธานผานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังน้ี ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประกาศใหพ้ืนที่ตําบลปากคลอง ตําบลชุมโค ตําบลบางสน และตําบลสะพลี ของอําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร เร่ือง กําหนดเขตคุมครองและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม และมีประกาศหาม 

ดังตอไปน้ี หามกอสรางอาคารตามที่กฎหมายกําหนด หามเก็บหินหรือทําลายหินปะการัง 

หามถมดินในทะเล หามขุดรองนํ้า หามกระทําการใด ๆ ที่เปนการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติ 

หามทําการประมงโดยใชเครื่องมือตาง ๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศ 

บังคับใชจากชายฝงทะเลและบริเวณรอบเกาะ ซึ่งประกาศดังกลาวทําใหพี่นองชาวประมง

และพี่นองที่ประกอบการทองเที่ยวในเขตพื้นที่ดังกลาวไดรับความเดือดรอน เม่ือวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายนที่ผานมาพี่นองกลุมน้ีไดมาย่ืนหนังสือยังผูวาราชการจังหวัดชุมพร ผานไปยัง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ------------------------------------------------------ 

 

- ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 



๓ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)           ประไพพิศ ๒/๑ 

 

เพราะจริง ๆ แลวประกาศดังกลาวจะเปนการทับซอนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

หรือไม และกรมประมงเองก็มีกฎหมายท่ีรองรับอยูแลว ในสวนของกรมเจาทาก็มีกฎหมายตัวน้ี 

จึงทําใหพี่นองประชาชนและผูประกอบการทองเท่ียวได รับความเดือดรอน จึงขอฝาก 

ทานประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทบทวนมติดังกลาวดวยครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไป คุณสิรินทร รามสูต 

  นางสิรินทร รามสูต (นาน)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน  

สิรินทร รามสูต สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนาน ดิฉันมีปญหาเร่ืองของเงินงบประมาณ

สนับสนุนคาพาหนะรับสงนักเรียนกรณีเลิกยุบโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย

บริหารจัดการการศึกษาขนาดเล็กนะคะ ในภาคเรียนที่ ๑ ป ๒๕๖๕ ซึ่งทางพื้นท่ีการศึกษา

ไดของบประมาณไว ๓,๕๙๑,๔๐๐ บาท ไดรับการจัดสรรมา ๔๗๖,๖๗๔ บาท ซึ่งใน 

ภาคเรียนที่ ๑ ก็ยังมีปญหา ก็เลยไดจัดเงินเหลือจายจากการคืนครูใหนักเรียนสําหรับ 

นักเรียนพิการ จัดสรรใหโรงเรียนเพ่ือเปนการชดเชยคาพาหนะ ๑,๑๐๒,๙๕๘ บาท แตก็ยัง

ติดลบอยู ๒,๐๑๕,๗๗๒ บาท ทานประธานลองคิดดูสิคะวาน่ีมันเปนภาคเรียนที่ ๒ แลว  

คาชดเชยนํ้ามันรถที่รับเหมาจายใหกับพาหนะรับสงนักเรียนไปยังสถานศึกษาที่อยูหางไกล

มันรับสงทุกวันนะคะ แตทานจายใหเขาเปนเหมาจาย น่ีภาคเรียนที่ ๑ ทานยังจายใหเขาไมหมด 

ภาคเรียนที่ ๒ ก็เร่ิมเปดเรียนมานานแลว เปนปญหาของผูบริหารโรงเรียนและผูปกครอง 

ตองจัดผาปาเพื่อการศึกษา การจัดผาปาเพื่อการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ทําไมไดงาย ตองขออนุญาต

หลายขั้นตอนเสี่ยงตอการทําผิดระเบียบวินัย แลวปญหาการศึกษาของเราจะแกไขไดอยางไร 

ทานก็เคยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทานลองคิดดูสิคะปญหาของพี่นอง

ประชาชนท่ีอยูหางไกล ปญหาแคน้ีเร่ืองการรับสงนักเรียนเรายังไมสามารถที่จะแกไขปญหาได 

เริ่มตนของการศึกษาก็มีปญหาแลว แลวเราจะแกไขปญหาใหญ ๆ ไดอยางไร ก็ฝากผูที่

เก่ียวของรีบแกไขปญหาเร่ืองน้ีโดยดวนคะ ขอบคุณคะ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ดีครับ คุณเกียรติ  

เหลืองขจรวิทย ครับ 

  นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย (ลพบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  



๔ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)           ประไพพิศ ๒/๒ 

 

พรรคภูมิใจไทย มีเร่ืองปรึกษาหารือทานประธานสภาผานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

คือจากการที่ไดลงพื้นท่ีอําเภอโคกเจริญ อําเภอสระโบสถ อําเภอหนองมวง ไดมีชาวบาน

รองเรียนวาตําบลโคกแสมสารมีคลองหวยหมูทะลวง ซึ่งเปนคลองท่ีไดไหลผานทั้ง ๓ อําเภอ 

คืออําเภอโคกเจริญ อําเภอหนองมวง อําเภอสระโบสถ คลองน้ีชวงเวลาหนาฝนไดมีฝนตก 

มามากทําใหเกิดนํ้าทวม อยากจะใหทางกรมทรัพยากรนํ้าไดเขาไปขุดลอกแลวก็ไปชวยดูแล

ให นํ้าไดไหลผานสะดวก แลวใหทําเปนขอสรางฝายกักเก็บน้ําเปนระยะ ๆ พรอมดวย 

การกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งหวยหมูทะลวงนี้ไดไหลผาน ๓ ตําบล เพื่อแกไข

ปญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคและนํ้าเพื่อการเกษตรในฤดูแลง เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ

จะชวยบรรเทาเร่ืองปญหาอุทกภัยใหกับพี่นองชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งคลองหวยหมูทะลวงนี้ 

ไดไหลผานไปยังอําเภอโคกสําโรงที่นํ้าทวมทุกป แลวก็ผานไปยังในตัวเมืองลพบุรีซึ่งนํ้าทวม 

ถาโครงการน้ีเสร็จแลวก็คงชวยผอนคลายไดเยอะ 

  เร่ืองที่ ๒ ขอความอนุเคราะหไฟฟาแสงสวาง ๒ ขางทางหลวงชนบทนะครับ 

สาย ลบ ๓๐๓๑ กม. ๑๔+๑๐๐ ถึง กม. ๑๕+๒๐๐ บานนอยพัฒนา หมู  ๕ และ 

บานโคกสามัคคี หมู ๖ ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ ซ่ึงทางสายนี้ระยะทางประมาณเกือบ 

๒๐ กิโลเมตร ผานยานชุมชนมาจรดสาย ๒๐๕ มีอุบัติเหตุบอยคร้ัง ซึ่งแตละคร้ังมีผูเสียชีวิต

กราบขอบคุณครับทาน  

 

- ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)        ปทมา ๓/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมเกียรติ ถนอมสินธุ  

  นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ 

สมเกียรติ ถนอมสินธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร จากเขตบางนาและ 

เขตพระโขนง วันน้ีผมขอหารือความเดือดรอนและการเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนกรุงเทพฯ 

ในเขตบางนา-พระโขนงครับ  

  เร่ืองแรกบริเวณสี่แยกบางนามีทางข้ึนทางดวน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

ของกระทรวงคมนาคม ไมวาจะเปนแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และการทางพิเศษ 

แหงประเทศไทย จะมีการคาขาย แลวก็มีการทิ้งขยะอะไรอยูบางเยอะพอสมควร ก็อยากให

มาจัดระเบียบใหเรียบรอย แตไมใชเปนการเรงดวน มีการพูดคุยกัน ถาจะมีการคาขาย 

ก็ทําใหถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย อันนี้เปนบริเวณทางไปสรรพาวุธนะครับ รูปถัดมา

เปนฝงท่ีจะมุงหนาไปที่สมุทรปราการลาซาล-แบริ่ง ตรงนี้ก็เปนอีกฝงหน่ึงซึ่งนาจะเกิด

ประโยชนไดมากขึ้น คนรอรถเมลอาจจะเขาไปรอใตสะพานก็ไดนะครับ เพราะวาตอนชวง

กลางวันแดดรอน มีฝนตกถายืนแคขอบถนนฝนก็สาดมาถึงผมเคยเจอกับตัวเอง แลวถาจะมี

การขายของก็มีการพูดคุยกันตกลงกันดี ๆ ครับ แลวจัดระเบียบใหมีความปลอดภัย 

ถูกสุขลักษณะนะครับ ถัดไปบริเวณใตทางดวนที่เดิมครับ ท่ีจะขามไปสูเขาทางดวนแลวครับ 

มีพื้นที่โลงเยอะพอสมควรสามารถที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนอื่น ๆ ไดเยอะ อาจจะเปน

สนองนโยบาย ๑๕ นาทีเดินไปสวนของทานผูวาชัชชาติก็ได รวมถึงสี่แยกบางนาขอทวง 

ทางมาลายคืนดวยนะครับ แมวาจะมีสะพานขึ้นไปขางบน แตผูสูงอายุและเด็กใชงานลําบาก 

ถัดไปเปนทางดวนสุขุมวิท ๖๒ อันน้ันก็มีพื้นที่พอสมควร รูปที่แลวนะครับ มีคนไปเลี้ยงไก 

ไปทําอะไรพวกนี้ ก็อยากใหจัดระเบียบใหเรียบรอย ขอใหทางกระทรวงคมนาคมมาคุยกับ

เจาของพ้ืนท่ีคือเขตบางนา เขตพระโขนง หารือกันวาจะดูแลตรงนี้อยางไร อีกอันหน่ึงคือ

ชุมชนพูนสิน ขอไฟสองสวางมา แลวโรงเรียนพูนสินอีกเชนกัน อยากไดทางมาลายตรงหนา

โรงเรียน อยากใหสํานักจราจรเขามาคยุดูครับ ถาทําทางมาลายไมไดก็ทําอยางไรใหเพ่ิมความ

ปลอดภัยใหกับนกัเรียนท่ีจะขามไปขามมาที่โรงเรียนนะครับ ขอบคณุมากครับ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสนอง เทพอักษรณรงค  

 



๖ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)        ปทมา ๓/๒ 

 

  นายสนอง เทพอักษรณรงค (บุรีรัมย)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกผูมี เ กียรติ กระผม สนอง เทพอักษรณรงค  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดบุรีรัมย พรรคภูมิใจไทย ทานประธานท่ีเคารพ ระยะน้ีเปนชวงของการเก็บเก่ียวขาว

ของพี่นองชาวนา จะเปนธรรมชาติครับพอถึงฤดูการเก็บเก่ียวแลว ชาวนาไมมีสถานท่ีที่จะ

เก็บขาวตองนําไปขาย อยากฝากไปถึงกระทรวงพาณิชยไดชวยกําชับโรงสีและสถานท่ี 

รับซื้อขาว ขอความกรุณาไดรับซื้อขาวดวยราคาที่เปนธรรม ตามราคาที่รัฐบาลประกันดวย 

เพราะทราบมาจากพ่ีนองชาวนาที่ไปขายขาววาถูกกดราคามาก บางแหงเหลือกิโลกรัมละ  

๘ บาท ไมเกิน ๑๐ บาทอยางนี้เปนตนครับ 

  ประการที่ ๒ เร่ืองความขัดแยงระหวางชาวนากับผูใชรถใชถนน วันนี้เม่ือไมมี

ลานตากขาวก็ตองตากที่ไหลถนน รถก็จะว่ิง ขาวก็จะตาก ทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวาง

ผูใชรถใชถนนกับพี่นองชาวนาที่ตากขาว ฝากไปถึงกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินครับ 

ถาจะกรุณาสนับสนุนจัดงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดสรางลานตากขาว

ประจําหมูบาน ประจําตาํบล ก็จะเปนประโยชนแกพี่นองชาวนาครับ 

  และเร่ืองท่ี ๓ กํานัน ผูใหญบานรองเรียนมา ไดรับการปรับคาตอบแทนมา 

๑๐ กวาปแลว วันน้ีคาใชจาย คาครองชีพสูงข้ึน จะไดยินแตเสียง อสม. ไดรับการปรับขึ้น

คาตอบแทน แตกํานัน ผูใหญบานน้ันไมมีใครไดพูดถึง ฝากไปถึงกระทรวงมหาดไทย  

ฝากไปถึงรัฐบาลครับ ขอใหชวยปรับคาตอบแทนกํานัน ผูใหญบาน เพื่อใหอยูในสังคมอยางมี

ศักด์ิศรี และสามารถท่ีจะดาํรงชีพอยูไดในสังคมน้ีตอไปดวย ขอบพระคุณมากครับทานประธาน  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณนิยม เวชกามา ครับ 

 

           - ๔/๑ 

 

 

 

 

 



๗ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             ธมนธรณ ๔/๑ 

 

  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต ๒ พรรคเพื่อไทย  

ผมไดรับการรองขอจากราษฎร อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร ขอใหกระทรวงคมนาคม

โดยสํานักทางหลวงที่ ๓ มอบหมายใหแขวงการทางสกลนครที่ ๑ นายประสิทธ์ิ สาขา ผอ. 

เสนอโครงการสรางสะพานขามหนองหาร ซ่ึงเปนทะเลสาบนํ้าจืดท่ีใหญที่สุดของภาคอีสาน

อันดับ ๒ ของประเทศ ในชวงท่ีแคบท่ีสุดจากเทศบาลนครสกลนครไปยังตําบลบานแปน 

อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร ระยะทาง ๘ กิโลเมตร หากเสร็จแลวจะเปนสะพาน 

ที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของอีสานเปนแลนดมารก (Landmark) พรอมทั้งใหเปนเดินทางเชื่อมตอ

ระหวางเมืองสกลนคร โพนนาแกว ปลาปาก อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และไปยัง  

สปป. ลาว ๒. ไดรับการรองเรียนจากทานอดีตกํานันธุรัตน อุระแสง ปจจุบันสมาชิก อบต. 

เตางอยวาขอไฟฟาเพื่อการเกษตรบานนางอย หมู ๔ ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร จากวัดโพธ์ิศรสีะอาดไปถึงแยกข้ึนวัดถํ้าผาจันทร ระยะทาง ๒ กิโลเมตรและไดรับ

การรองขอจากนายสมเสียน งอยแพง ผูใหญบานบานโพนปลาโหล หมู ๕ ตําบลเตางอย 

อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ขอไฟฟาจากโพนปลาโหลไปยังสํานักสงฆสวนปาอุดมธรรม  

ระยะทาง ๔ กิโลเมตร อันนี้ขอมาแลวคร้ังหน่ึง อีกอันหน่ึงทานขอใหรัฐบาลตรวจสอบ  

โดยกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินตรวจสอบ เนื่องจากประชาชนในเขตหมูบานรอบหนองหาร 

ซีกฝงทางดานตะวันออก ท้ังอําเภอโพนนาแกว อําเภอเมืองโคกกอง ตําบลมวงลาย  

ตําบลเหลาปอแดง ตําบลดงชน ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ มีปญหา 

เร่ืองเอกสารสิทธิ ขอหลายคร้ังขอใหตรวจสอบดวยครับทานประธานครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พันตํารวจโท ฐนภัทร  

กิตตวิงศา ครับ 

   พันตํารวจโท ฐนภัทร กิตตวิงศา (จันทบุรี)  :  ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ 

กระผม พันตํารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๑ 

พรรคพลังประชารัฐครับ กระผมขออนุญาตนําเรียนความเดือดรอนและความตองการ 

ของพี่นองประชาชนชาวจันทบุรีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาจากอําเภอเมืองไปยัง

อําเภอแหลมสิงห ซึ่งเปนระยะทาง ๕๐ กวากิโลเมตร ตองใชเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงกวา 

กระผมและพี่นองชาวจันทบุรีตองการท่ีจะให รัฐบาลโดยกรมทางหลวงชนบท แลวก็ 



๘ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             ธมนธรณ ๔/๒ 

 

กระทรวงคมนาคมเรงดําเนินการขออนุมัติโครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าจันทบุรี  

ที่บริเวณบานทาแฉลบ ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี ไปยังตําบลบางกะไชย  

อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนระยะทาง ๔๐๐ กวาเมตรครับ ทานประธานครับ 

นอกจากจะเปนการรนระยะเวลาในการเดินทางจาก ๑ ชั่วโมงกวาเปนการเดินทางขาม ๒ อําเภอ 

เพียง ๑๐-๑๕ นาทีเทาน้ันแลว ยังเปนการสงเสริมสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพในการทองเท่ียว 

เปนการเพ่ิมเสนทางการขนสงสินคา ผลผลิตทางดานการประมง การเกษตรและอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารทะเลมาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวดวยนะครับ ซึ่งกอใหเกิดการสรางงาน

และเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในอําเภอเมือง ซ่ึงปจจุบันน้ันมีความซบเซาเปนอยางมาก 

เพราะวาเปนแคทางผานไปยังจังหวัดตราดแลวก็จังหวัดระยองเทาน้ันเอง นักทองเท่ียว 

ไมคอยจะแวะภายในตัวเมืองนะครับ เพราะฉะนั้นเม่ือมีสะพานแลวผมคาดวาการสัญจรไปมา 

ก็จะดีขึ้น มีประชาชนนักทองเที่ยวมาจับจายใชสอยในตัวอําเภอเมืองมากขึ้น เพราะวา 

ในตัวอําเภอเมืองน้ันมีการคาขายอัญมณี มีการทองเที่ยว มีตลาด มีสถานที่ที่สําคัญอยางมาก  

จะเปนการเพิ่มมูลคารายไดใหกับพี่นองชาวจันทบุรีในจังหวัดจันทบุรีนับ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท

กราบขอบพระคุณทานประธานครับ ขอเรียนไปยังรัฐบาลโปรดอนุมัติโครงการดวยครับ 

กราบขอบพระคุณครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม  

   นายเกรียงศักด์ิ ฝายสีงาม (อุดรธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต ๗ 

พรรคเพื่อไทย ผมไดรับการรองเรียนจากคณะ ส.จ. นายก รองนายก ส.ท. ศอ.บต. กํานัน 

ผูใหญบาน ผูชวยสารวัตรแพทย แมบาน อสม. พอแมพี่นองประชาชนชาวบานของผม  

ในตําบลทุกตําบล --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                    - ๕/๑ 

 

 

 

 



๙ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)        ฐานวีร ๕/๑ 

 

ในอําเภอหนองวัวซอ อําเภอกุดจับ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กรณีหนวยงานภาครัฐ

เวนคืนท่ีดินทํากินที่อยูอาศัยในเขตทหาร เขตท่ีดินราชพัสดุในตําบลเมืองเพีย เชียงเพ็ง  

ตาลเลียน กุดจับ ตําบลหมากหญา นํ้าพน หนองบัวบาน บานตาด หนองไฮ ซึ่งไดรับความ

เดือดรอนมีผลกระทบตอพ่ีนองประชาชนเปนจํานวนมาก ขอใหกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย รีบดําเนินการแกไขปญหาใหพี่นองประชาชนผูไดรับความเดือดรอน 

โดยดวนดวยครับ  

   การปรับผิวจราจร การสรางถนนคอนกรีตลาดยางทุกตําบลทั้ง ๒ อําเภอ

เพื่อใหพี่นองประชาชนสัญจรไปมาไดโดยสะดวกปลอดภัย ขอใหทางหลวงชนบท ทางหลวง

กระทรวงคมนาคม กรมปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไปดําเนินการชวยเหลือ

แกไขปญหาใหพี่นองประชาชนเพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่นองประชาชนดวยครับ  

   เรื่องการขุดเจาะบอน้ําบาดาลใหชาวบานไดใชเพียงพอในการอุปโภคบริโภค

ในการเกษตร ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปดําเนินการชวยเหลือ 

พี่นองประชาชนเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนทุกตําบลท้ัง ๒ อําเภอ ไมวาจะเปนอําเภอหนองวัวซอ 

อําเภอกุดจับ อําเภอเมืองอุดรธานีดวยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นางสาวศรีนวล บุญลือ  

  นางสาวศรีนวล บุญลือ (เชียงใหม)  :  กราบเรียนประธานสภาผูแทนราษฎร

ที่เคารพ ขาเจา นางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เขต ๘ 

พรรคภูมิใจไทย ประชาชนอําเภอแมวาง อําเภอดอยหลอ อําเภอสันปาตอง ขอใหรัฐบาลหรือ

กรมชลประทานชวยเรงดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางอางเก็บน้ําแมวางท่ีตั้งหมู ๑  

บานใหมปางเติม ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ณ วันน้ีกรมชลประทาน 

ไดสํารวจอีไอเอ (EIA) ผลกระทบเรียบรอยแลว ขอรัฐบาลชวยเรงดําเนินการกอสราง

โครงการอางเก็บน้ําแมวาง โดยผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ จะไดมีอางเก็บนํ้าแมวาง 

ไดใชตลอดท้ังป แลวก็จะมีการลดชวงฤดูฝน ถาฝนตกนํ้าทวมเหมือนที่ เห็นท่ีผานมา  

ถามีอางเก็บน้ําน้ี ประชาชนก็จะบไดมีน้ําทวมน้ํานองแลว แลวก็จะไดลดการน้ําทวม 

ที่อยูอาศัย ที่ทําการเกษตร ดังน้ันประชาชนในพ้ืนที่ของอําเภอท้ัง ๓ อําเภอน้ี ก็ขอฝากทาง

ทานประธานสภาผูแทนราษฎรไปยังรัฐบาลหรือกรมชลประทาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เรงดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็วนะเจา ที่ผานมานี้จะมีรัฐบาลไปแกไขปญหาทุกป ๆ  



๑๐ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)        ฐานวีร ๕/๒ 

 

ถาสรางอางเก็บนํ้าแมวางน้ีเกิดข้ึนแลวก็จะไดลดภาระทางรัฐบาลจะบไดไปแกไขปญหา

ประจําป แตขอแกปญหาระยะยาวดีกวานะเจา ขอกราบขอบพระคุณทานประธาน 

สภาผูแทนราษฎร ณ โอกาสนี้นะเจา ขอขอบคุณเจา 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณศักดินัย นุมหนู ครับ 

  นายศักดินัย นุมหนู (ตราด)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

ศักดินัย นุมหนู สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตราด พรรคกาวไกล วันนี้ผมนําเสนอปญหา

ของจังหวัดตราดใน ๒ พื้นที่ครับ ทานประธานครับ พื้นที่แรกเปนพื้นที่ของอําเภอคลองใหญ 

พี่นองประชาชนก็ฝากผมมาถึงเร่ืองของทาเรือเอนกประสงคคลองใหญ ซ่ึงเปนทาเรือท่ีใช

งบประมาณในการกอสราง ๑,๒๙๐ ลานบาท แลวก็ยังไมไดถูกใชประโยชน ยังไมไดใชประโยชน 

มันเปนภาษีของพ่ีนองประชาชนแลวก็ถูกทิ้งไวสําหรับในเร่ืองของการที่จะสามารถเขาไปใช

ในการออกกําลังกายบาง ตกปลาบางนะครับ น่ีเปนเงินภาษีท่ีเราเสียดายก็อยากที่จะไดฝาก

ไปถึงทานนายกรัฐมนตรีครับไดพิจารณาที่จะไดนําโครงการนี้มาพัฒนาปรับปรุงใหเกิด

ประโยชน ไมวาจะเปนเร่ืองของการทองเท่ียวหรือวาเร่ืองของการขนสงสินคานะครับ 

   สวนเร่ืองที่ ๒ เปนพื้นที่ที่ ๒ ก็คือพื้นที่ของอําเภอเกาะชาง ผมไดมีการพูดคุย

หารือกับผูนําพื้นที่นะครับ ที่นําโดยนายสมคิด สายสังข กํานันตําบลเกาะชางใต หรือเปน

นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดตราด ก็ไดเสนอปญหามาที่ผม ----------------------------- 

 

- ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       ณิชากร ๖/๑ 

 

เพื่อที่จะใหนําเสนอผูแทนในสภา ขอภาพตอไปดวยนะครับ ก็เสนอปญหาไว ๕ เร่ืองท่ีอยาก

ใหผมไดนํามาเสนอ พูดถึงในสภา ในฐานะที่เปนผูแทน มี ๕ เร่ืองดวยกัน ๑. ก็คือเร่ืองของ

อางเก็บนํ้าคลองพราวหยุดชะงักไป ทําไมถึงไมมีการดําเนินการตอ เร่ืองที่ ๒ ขยายพื้นผิว

จราจรบนเกาะ เพื่อที่จะให เกิดความสะดวกและความปลอดภัย เรื่องท่ี ๓ ขุดลอก  

๕ รองน้ําในตําบลเกาะชางใตซึ่งมีความต้ืนเขิน แลวก็รอใหมีการปรับปรุง อันน้ีก็ไดพูดกันมา

หลายครั้งเหมือนกัน เร่ืองที่ ๔ ใหแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํามาหากิน ที่ใหมีกระบวนการ

พิสูจนสิทธิเร่ืองที่ดินเกาะชาง พื้นที่ทับซอนกับพื้นที่ของอุทยานก็อยากใหแกไขปญหานี้ใหกับ

ชาวบาน แลวเร่ืองสุดทายท่ีทานกํานันสมคิดไดฝากไวคือเร่ืองของสะพานขามเกาะชาง ซ่ึงจะ

สงเสริมเรื่องของการทองเท่ียว นี่ก็เปนเร่ืองราวท่ีพี่นองประชาชนฝากใหผมไดนําเสนอ 

ตอทานประธานใหหนวยงานที่รับผิดชอบเขาไปดําเนินการแกไข ขอขอบคณุมากครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสาคร เก่ียวของครับ 

   นายสาคร เก่ียวของ (กระบ่ี)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม สาคร เก่ียวของ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดกระบ่ี พรรคประชาธิปตย จะกราบเรียนทานประธาน 

ไปยังกรมทาอากาศยานและกระทรวงคมนาคม เร่ืองสนามบินนานาชาติกระบ่ีครับ เพราะวา

สนามบินนานาชา ติกระ บ่ีตอน น้ี คณะรัฐมนตรีมีม ติ เมื่ อ เดือนสิงหาคมเ ห็นชอบ 

ใหบริษัท ทาอากาศยานไทย หรือเอโอที (AOT) เขาไปรับผิดชอบและบริหารจัดการสนามบิน

ก ร ะ บ่ี แ ท น ก ร ม ท า อ า ก า ศ ย า น  ซ่ึ ง ส น า ม บิ น ก ร ะ บ่ี เ ป น ส น า ม บิ น ที่ มี กํ า ไ ร  

แลว ครม. ก็เอาไปใหเอโอที (AOT) ซึ่งมีการถือหุนของรัฐบาลเพียงแค ๗๐ เปอรเซ็นต  

เร่ืองผลประโยชน เร่ืองอะไรก็ยังไมกระจาง ปญหาการบริหารงานในสนามบินก็ยังมีปญหา

ขอบกพรองมาตลอด เพราะวาหลังจากที่ ครม. มีมติไปแลว การถายโอนก็ยังมีความ

สลับซับซอนยังตองใชเวลา แตสนามบินกระบี่รอไมไดนะครับ ตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เพื่อรองรับนักทองเท่ียวที่จะเขามาหลังจากวิกฤติโควิด (COVID) แลวก็ไฮซีซัน (High 

Season) ที่จะเกิดข้ึน อยากกราบเรียนใหทางกรมทาอากาศยานไดปรับปรุงแกไขในเร่ืองของ

การบริหารจัดการในสนามบินนานาชาติจังหวัดกระบ่ีที่ไดเร่ิมเปดใช แลวก็ไดใชงบประมาณ

ไปรวม ๖,๐๐๐ ลานบาท ท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาลไป มีปญหาเรื่องของไฟกลางคืน 

ที่ไมไดมีการเปดสองสวางในอาคารผูโดยสาร เร่ืองของระบบการจราจรรับสงผูโดยสาร  

ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งผูโดยสารขาเขาและผูโดยสารขาออก ยังไมไดเปดใชบริการในเร่ืองของ 



๑๒ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)      ณิชากร ๖/๒ 

 

อาคารจอดรถ แลวก็ไดพูดคุยกับเจาหนาที่หลายฝาย ไดรับการรองเรียนมาวาบุคลากร 

ก็ยังไมเพียงพอ ผูอํานวยการการทาอากาศยาน ก็ยังไมไดรับตัวจริงท่ีสงไปบริหาร เพ่ือจัดการ

รองรับนักทองเที่ยว ไมวาสายการบินตางประเทศ หรือสายการบินภายในประเทศที่กําลัง 

เขามาอยางคึกคัก ก็อยากจะรองเรียนไปยังกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ไดชวย

จัดการใหกับสนามบินกระบี่ เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจตอไป 

ขอบคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณนิรมิต สุจารี ครับ 

   นายนิรมิต สุจารี (รอยเอ็ด)  :   กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 

ที่เคารพ กระผม นายนิรมิต สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด พรรคเพื่อไทย 

ขอนําปญหาความเดือดรอนของประชาชนผานทานประธานไปถึงกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น กลาวคือผมได รับการรองเ รียนจากนายกพยอม สิงหนาแพง นายก อบต.  

ตําบลคํานาดี ของบประมาณขยายสะพานคอนกรีตขามหวยโพนทอง ถนนจากบานชุมแสงชัย 

ไปบานหนองขอนแกน ตําบลคํานาดี อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปนสะพานท่ีโดน 

น้ําพัดขาดอยูตลอด ทําใหเกษตรกรไมสามารถท่ีจะขนสงสินคาหรือผลผลิตของเกษตรกร 

ไปมาได แลวประการท่ี ๒ ก็อาจจะเดินทางเปนแหลงทองเที่ยว ก็ไมสามารถจะดําเนินการได 

  

 - ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         วีรุทัย ๗/๑ 

 

   เร่ืองที่ ๒ ขอขยายถนน ๔ ชองจราจร ถนนหมายเลขทางหลวง ทล ๒๔๑๗ 

จากสี่แยกหนาที่วาการอําเภอหนองพอก ผานโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนโพธิ์แกว

ประชาสรรค เปนบริเวณที่การสัญจรไปมาในชวงเวลานักเรียนไปโรงเรียน หรือกลับโรงเรียน 

หรือการเดินทางสัญจรไปมาเขามาที่วาการอําเภอทําใหไมสะดวก เกิดปญหาทางดานจราจร

รถชนกันอยูตลอด เคยเสนอปญหาความเดือดรอนตอกรมทางหลวงมาหลายครั้ ง  

แตยังไมไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณ จึงขอกราบเรียนตอทานประธาน 

   เร่ืองที่ ๓ ขอขยายถนน ๔ ชองจราจรจากหนาที่วาการอําเภอเมยวดี  

จังหวัดรอยเอ็ดถึงสี่แยกเทศบาลเมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ดไปถึงกรมทางหลวง 

กระทรวงคมนาคม ขอกราบขอบคุณทานประธานครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คณุคารม พลพรกลาง ครับ 

   นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายช่ือ)  :   กราบเรียนทานประธาน 

ที่เคารพ ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด แบบบัญชีรายชื่อ  

ขอนําเร่ืองหารือเพ่ือแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน จํานวน ๓ เร่ือง  

   เ ร่ืองแรก ไดรับการรองเ รียนจาก นายสุพรรณ โตหนองหวา ซึ่งเปน 

นายก อบต. ตําบลสระคู ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกไขขุดลอก

ทามโขงเพื่อเปนแหลงสํารองนํ้าประปา และแหลงทาํการเกษตรของประชาชนในตําบลสระคู 

อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

   เรื่องที่ ๒ ไดรับการรองเรียนจากประชาชนที่ทายถนนของ อบจ. ระหวาง

อําเภอสุวรรณภูมิไปยังตําบลนํ้าคํา ตําบลหัวโทนผานไปยังอําเภอเมืองสรวง อําเภอ 

อาจสามารถวาไมมีงบประมาณมาซอมแซม ผมไดรับการรองเรียนมา ๓ เดือนแลว 

แตวาก็ไมมีการแกไขจึงขอรองเรียนไปยัง อบจ. จังหวัดรอยเอ็ด กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินใหรีบดาํเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหดวย 

   เร่ืองท่ี ๓ ปญหาการถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไปยัง 

องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดทําใหขาดงบประมาณครับ ทําใหการบริการสาธารณสุข

ขั้นมูลฐานของประชาชนในจังหวัดรอยเอ็ดไดรับการกระทบกระเทือนอยางมากเชน 

คาตอบแทนของบุคลากรในการบริหารงานในสถานพยาบาล คาจางลูกจางตามภารกิจ  

คาพนักงานบันทึกขอมูล คาจางผูชวยแพทยแผนไทย ผอ. รพ.สต. ตองเอาเงินสวนตัว 



๑๔ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         วีรุทัย ๗/๒ 

 

จายสํารองมาเปนเวลา ๒ เดือน เพราะฉะน้ันอันน้ีคือความเดือดรอน ซึ่งขอให อบจ.  

จังหวัดรอยเอ็ด ขอใหกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขหารือกันวายังจะ

คงใหมีการถายโอน หรือแกไขปญหาอยางไร เพื่อใหประชาชนไมไดรับความเดือดรอน แลวก็

ขอขอบคุณเวลาของสภาผูแทนราษฎรท่ีใหผมไดนําความเดือดรอนมาชวยเหลือประชาชน 

ขอบคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณสมคิด เชื้อคง ครับ 

   นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

ผม นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลราชธานี มีเรื่องหารือทานประธาน 

อยางน้ีนะครับ เรียนไปยังทานนายกรัฐมนตรีกรณีเงินชดเชยนํ้าทวมที่ทวมหนักที่จังหวัด

อุบลราชธานีนะครับ เรียกวา ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ครอบครัวมีปญหา แลวอยูในระหวาง 

การสํารวจดวย อยากใหเรงรัดในการที่จะสํารวจแลวก็ประมาณราคาโดยดวน ซึ่งนํ้าลดแลว 

แตวาเมื่อไรจะไดเงิน แลวก็อยากฝากนายกรัฐมนตรีวาอยาไปโยนภาระใหกับทองถ่ิน 

เนื่องจากทองถ่ินเองก็ลําบาก ทานนายกรัฐมนตรีตองรีบดําเนินการเนื่องจากนํ้าทวม 

ก็เสียหายมากแลว แลวก็เสียทั้งความรูสึกและจิตใจ อยากไดเงินชดเชยโดยเรว็ 

   เร่ืองที่ ๒ เรียนไปยังนายก อบจ. จังหวัดอุบลราชธานีกรณีถนนสายบานนาหอม

และไปถึงอําเภอเดชอุดมชํารุด ซ่ึงก็ชํารุดมานานแลวละครับ ก็อยากใหไปปรับปรุงซอมแซม

เพราะฉะนั้นพ่ีนองประชาชนจะไดสัญจรไปมาอยางสะดวก 

   เรื่องท่ี ๓ ถนนสายบานตาเกาไปบานโคกสะอาดที่อําเภอนํ้าขุน จังหวัด

อุบลราชธานีก็ยังไมเปนถนนท่ีดีเลย เพราะฉะน้ันลําบากก็อยากใหทางผูวาราชการจังหวัด

อุบลราชธานีชวยดําเนินการใหดวยครับ  

 

- ๘/๑ 

 

 

 

 

 



๑๕ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)                                        ชญาภา ๘/๑ 

 

  เร่ืองที่ ๔ สนามกีฬาที่มอบใหเทศบาลอําเภอนํ้ายืนอยูใกล ๆ กับสํานักงาน

เทศบาลก็ทิ้งรางไว อยากจะใหนายกเทศมนตรีเทศบาลนํ้ายืนชวยปรับปรุงเพื่อที่จะใหเปน 

ที่เลนกีฬาของลูกหลานเยาวชน ซึ่งสนามสรางไวอยางดีเหมือนทิ้งรางไวก็อยากใหเทศบาล

ดําเนินการ เพ่ือเยาวชนจะไดไปใชอยางสะดวกสบาย ขอขอบพระคุณครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณณัฏฐชนน ศรีกอเก้ือ 

   นายณัฏฐชนน ศรีกอเก้ือ (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ

ผม ณัฏฐชนน ศรีกอเ ก้ือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี ๗  

อําเภอนาทวี สะบายอย สํานักแตว สํานักขาม ของอําเภอสะเดา พรรคภูมิ ใจไทย  

ทานประธานครับวันนี้ผมมี ๓ เร่ือง  

   เรื่องแรกก็คือติดตามความคืบหนาเปดสํานักงานที่ดินสาขาอําเภอสะบายอย

วันน้ีจากการอภิปรายเม่ือหลายปที่ผานมา วันน้ีเราโชคดีมีสํานักงานท่ีดินแหงใหมซึ่งกอสราง

เรียบรอยแลวโดยงบประมาณ ๒๔ ลานบาท เปนคําถามท่ีพี่นองประชาชนถามวา ส.ส.  

แลวจะเปดเมื่อไร เปนคําถามที่ผมตองถามตอไปกับกรมท่ีดิน และเมื่อเปดแลวใหรับบุคลากร 

ในพ้ืนท่ีเขาบรรจุ หรือลูกจางตามภารกิจท่ีสํานักงานที่ดินแหงใหมนี้ อีกขอหนึ่งก็คือเปดแลว

ใหเรงดาํเนินการสํารวจออกแบบเอกสารสิทธิของชาวสะบายอยที่ตกคางอยูเปนจํานวนมาก 

ก็ฝากไปยังกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย 

   เร่ืองที่ ๒ การยกเลิกเขตปฏิรูปท่ีดินของอําเภอนาทวีเราพูดกันตลอด 

วันนี้คณะกรรมการจัดการที่ดินแหงชาติไดสัญญาวาเดือนเมษายนป ๒๕๖๕ เลยมาแลว 

จะดําเนินการเสร็จเรียบรอย และ ศอ.บต. ไดแจงผมวาอยูขั้นตอนสุดทายคือประกาศ

กฤษฎีกายกเลิก เพราะฉะน้ันฝากไปยังหนวยงานที่เก่ียวของวาเม่ือไรจะประกาศยกเลิก  

พี่นองชาวนาทวีกําลังรอเพื่อท่ีจะจัดการที่ดินทั้งหมดในอําเภอนาทวี 

   ขอสุดทาย เปนการขอสนับสนุนจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

ก็คือถนน ๔ ชองทางจราจร จากอําเภอเทพาไปจนถึงตําบลลําไพล ระยะทางประมาณ  

๑๐ กิโลเมตร เปนเสนทาง ๔๐๘๕ ปจจุบันถนนเสนน้ีเราขยายไปถึงสะบายอย ๔ เลน  

(Lane) แตทางหลวงในชวงดังกลาวไปขยายไหลทางมันไมสมดุลกัน เพราะฉะน้ัน 

ใหทางหลวงนาหมอมที่ ๒ ของสงขลาไปสํารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณเปนถนน  

๔ เลน (Lane) ตลอดเสนทาง ขอบคุณครับ  



๑๖ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังที่สอง)                                        ชญาภา ๘/๒ 

 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณมานพ คีรีภูวดล ครับ 

  นายมานพ คีรีภูวดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา  

ที่เคารพ กระผม มานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคกาวไกล สัดสวนชาติพันธุ 

ผมขอหารือทานประธานดังน้ี ผมไดรับเร่ืองรองเรียนจากนายกพงษพิพัฒน มีเบญจมาศ  

นายก อบต. ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ทานนายกบอกวาในตําบล

มีท้ังหมด ๑๐ หมูบาน ๒๔ หยอมบาน แตมีไฟฟาใชแค ๒ หมูบาน  

   เร่ืองที่ ๒ เรื่องของถนนหนทางระหวางพ้ืนท่ีตําบลเขาหมูบานลําบาก 

ไมสามารถที่จะสัญจรไปได เวลาพี่นองประชาชนเจ็บปวยการเดินทางคอนขางท่ีจะลําบาก 

คือในพื้นที่มันเก่ียวของกับหนวยงานที่ทับซอนลงไปในเยอะมาก เพราะฉะน้ันจึงนําเรียน 

ทานประธานไปยังหนวยงานดังตอไปนี้ คือกรมการปกครอง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กรมปาไม กรมทางหลวงชนบท การไฟฟาสวนภูมิภาค  

   เรื่องที่ ๒ ผมไดรับเร่ืองรองเรียนจากคุณสะทาน ชีววิชัยพงศ และผูนําชุมชน

ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จั งหวัดแมฮองสอน ทานประธานครับ คือการไฟฟา 

ไดปกเสาเขาหมูบานเม่ือป  ๒๕๕๗ และเรื่องนี้ผมก็ไดลงพื้นที่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน  

เดือนธันวาคม ป ๒๕๖๔ ที่ผานมาครบรอบ ๑ ป ผมก็ไดกลับมาหารือกับทานประธาน 

ในสภาแหงน้ี ปรากฏวาเสาไฟฟาที่การไฟฟาปกไวต้ังแตป ๒๕๕๗ ถึงปจจุบันสายไฟยังไมมี พี่

นองประชาชนก็ซื้อตู เ ย็น ซ้ือทีวีเพื่อจะดูขาวสารแตไม มีไฟฟาใช ซ่ึงประกอบดวย 

บานแมคะกองอู บานแมหลุย ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน แลวก็ 

บานแมกองคา หมู ๑๐ ตําบลแมยวม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ผมไมอยากให

หนวยงานภูมิภาคที่อยูในพื้นท่ีเหลาน้ีทานจะขัดแยงกับอะไรก็ตามแตอยาเอาประชาชน 

มาเปนตัวประกัน ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณวัชรพล โตมรศักดิ์  

 

            - ๙/๑ 

 

 

 



๑๗ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             สุพิชชาย ๙/๑ 

 

  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ โคราช ชาติพัฒนากลา มีเรื่องหารือทานประธานซึ่งเปน

ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีไดสะทอนมาใหผมเ พ่ือที่จะฝากไปถึ งทาน

นายกรัฐมนตรี ทานประยุทธ จันทรโอชา และทานรัฐมนตรี พม. ทานจุติ ไกรฤกษ  

ทานประธานครับ มีอยูโครงการหนึ่งซึ่งกระทรวง พม. ไดมีโครงการในการที่จะชวยเหลือ

ผูสูงอายุ เขาเรียกวาเงินจัดการงานศพผูสูงอายุตามประเพณีท่ีมีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ซึ่งไดมี 

การดําเนินการในการท่ีจะชวยเหลือผูสูงอายุที่ยากไร มีรายไดต่ํา แลวก็เปนโครงการที่ดีครับ 

หลังจากที่ไดมีการประกาศในเร่ืองน้ีไป ไดมีญาติของผูที่เสียชีวิตจํานวนมากไดรองขอ 

เพื่อจะรับเงิน แตผลปรากฏวาในสวนที่มีผูสูงอายุจํานวนมากไดย่ืนไปแลว เงินก็ไมไดรับ  

เพราะเนื่องจากทาง พม. ไมไดต้ังงบประมาณไวจึงของบประมาณไปยังงบกลางเพ่ือชวยเหลือ

กรณีฉุกเฉิน ซึ่งจากสถิติที่ผมไดรับทราบวาในงบประมาณ ป ๒๕๖๕ ไดมีการของบกลาง

ตั้งแตเดือนตุลาคม ป ๒๕๖๔ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีจํานวนถึง ๙๓,๑๒๗ ราย เปนงบประมาณ 

จํานวน ๒๗๙ ลานบาทในการท่ีจะชวยเหลือ แตท้ังน้ีท้ังนั้นก็ยังมีบุคคลที่ตกหลนท่ียังไมไดรับ

ในเรื่องของการชวยเหลือเงินของผูสูงอายุน้ีเลยครับ เปนเงินเพียง ๓,๐๐๐ บาท ผมจึงขอ

อนุญาตไดกราบเรียนทานประธานไปยังกระทรวง พม. วาทําอยางไรที่เงินกอนนี้จะมีการตั้ง

งบประมาณหรือเปนเงินสํารองเลยครับ เม่ือมีผูสูงอายุเสียชีวิตแลว ญาติพี่นองสามารถ 

จะไดรับเงินเลย ไมใชตองรอ ๖-๗ เดือน ๒. สิ่งหนึ่งท่ีควรดําเนินการก็คือใหทองถ่ินเขามา 

มีสวนรวมหรือทางอําเภอ เพื่อท่ีจะไดเรงรัดในการดูแลเอกสารตาง ๆ ใหรวดเร็ว ข้ึน  

๓. เปนไปไดไหมท่ีจะใหเงินกอนน้ีตกกับผูสูงอายุทุกคนที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป และประเด็นสําคัญ 

ทําอยางไรท่ีเราจะเพิ่มงบประมาณกอนนี้จากผูเสียชีวิต ๓,๐๐๐ บาท เปนรายละ ๕,๐๐๐ บาท 

เพื่อที่จะชวยเหลือญาติพ่ีนองของผูสูงอายุครับ กราบเรียนทานประธานเพ่ือเรงรัดใหมี 

การดําเนินการเรงจายครับ กราบขอบคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณองอาจ วงษประยูร ครับ 

   นายองอาจ วงษประยูร (สระบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

ผม นายองอาจ วงษประยูร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย ขอหารือ

ทานประธานสัก ๓ เร่ืองครับ 



๑๘ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             สุพิชชาย ๙/๒ 

 

   เร่ืองแรก ปญหาพี่นองเกษตรกรที่ อําเภอพระพุทธบาทในหลายตําบล

เดือดรอนจากปญหาน้ําทวมที่ผานมา พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ก็เขาเกณฑที่จะไดรับ

เงินคาเยียวยา กลาวคือเปนพ้ืนที่ในเขตภัยพิบัติ ทวมจริง เสียหายจริง แลวก็มีรูปถายพรอม 

ในเร่ืองของความเสียหาย แตทางการประกาศหมดเวลาย่ืนขอคาชดเชย ทําใหเกษตรกร 

ตกสํารวจไมไดรับคาชดเชยเปนรอยครัวเรือน ขอกราบเรียนทานประธานชวยประสาน

หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเขาไดรับคาชดเชยดังกลาวน้ีดวยครับ ทานประธานครับ เร่ืองของ

ชาวนาชาวไรอยาไดมีขอจํากัด หรืออยาไดมีเดตไลน (Dateline) ใด ๆ เลยนะครับ  

   เรื่องที่ ๒ ปญหานํ้าทวมที่อําเภอพระพุทธบาท อําเภอบานหมอ แทบทุกป

สาเหตุหลักประการหน่ึงก็คือมาจากกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท สรางถนนแตไมมีทอ  

ฝนตกมาก็ไหลจากถนนที่สูงลงที่ต่ําเขาทวมนาไร บานเรือนพี่นองประชาชนเดือดรอน

เสียหายในทุก ๆ ป โดยเฉพาะบริเวณตําบลเขาวง สาย ๓๐๓๔ หรือตําบลพุกราง  

สาย ๓๐๒๒ โดยขณะน้ีทานนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลพุกราง นายกเทศมนตรี  

นายปณชัย กลิ่นพูล ก็ขอมาวาทราบมาวาทางหลวงชนบทกําลังกอสรางคอนกรีตบริเวณ 

ทางแยกบานโพธิ์ ตําบลพุกราง โดยไมมีทอระบายนํ้าแตอยางใด ถาขณะน้ีถาทําอยางน้ี 

น้ําจะทวมในทุกปแนนอน ทางเทศบาลตําบลพุกรางก็ยินดีที่จะจายคาทอระบายนํ้ารวมดวย

ชวยกัน เพื่อจะปองกันไมใหความเดือดรอนเกิดน้ําทวมบริเวณน้ีครับ ทานประธานครับ 

   สุดทาย ปญหาเดือดรอนจากวิกฤตินํ้าประปาที่อําเภอพระพุทธบาท  

อําเภอเสาไห โดยเฉพาะบริเวณตําบลสวนดอกไม ซึ่งผมเคยหารือเรื่องของปญหาน้ําประปา

ในบริเวณน้ีแลวครับ จนขณะนี้ก็ไมไดรับการดูแลแกไขจนเปนวิกฤติประปาในจังหวัดสระบุรี 

คือน้ําไมไหล น้ําไหลออน ไหลเปนบางเวลา บางคร้ังตองไปรอนํ้าในชวงตีสาม ตีสี่ถึงจะได 

สาเหตุหลักก็คือประปาภูมิภาคขยายเขตเกินความสามารถ ทอเกา ทอไมไดรับการปรับปรุง

ดูแล ก็ฝากทานประธานผานไปยังผูที่เกี่ยวของดูแลปญหาความเดือดรอนพี่นองประชาชน

ผูใชน้ําในจังหวัดสระบุรดีวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :   คุณโชติพิพัฒน   

เตชะโสภณมณี ครับ 

 

- ๑๐/๑ 



๑๙ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)      นัชชา ๑๐/๑ 

 

  นายโชติพิพัฒน  เตชะโสภณมณี  (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียน 

ทานประธานสภาที่ เคารพครับ กระผม นายโชติพิพัฒน เตชะโสภณมณี สมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตจอมทองและธนบุรี พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตหารือ 

ทานประธาน เร่ืองปญหาสะพานพระพุทธยอดฟา สะพานพระพุทธยอดฟาหรือเรียกอยาง

เปนทางการวาสะพานปฐมบรมราชานุสรณ รัฐบาลสยามปรารถนาใหเปนอนุสรณเน่ืองใน

โอกาสสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ ๑๕๐ ปซึ่งตรงกับพุทธศักราช ๒๔๗๕ น่ันเอง  

แตในปจจุบันน้ีสะพานพุทธเปนแหลงทองเที่ยวของผูคนมากมาย ยามค่ําคืนก็จะมีคนหนุม

สาวเดินชมวิวกัน แลวก็บางคร้ังก็จะมีบุคคลบางคนน่ังบนราวสะพานซึ่งเปนอันตราย ถาเกิด

พลาดพลั้งอาจจะตกลงแมนํ้าได และเทาที่ผมทราบขาวจากทานผูกํากับ สน.ปากคลองสานวา

คนที่ตกจากสะพานพุทธ ยากที่จะรอดครับ เพราะแมน้ําเจาพระยามีความเช่ียวกราก เคยมีคน

เสนอใหติดต้ังราวสะพานพุทธใหสูงข้ึนเพ่ือเปนการปองกันการใหคนนั่งราวสะพาน แตก็ไดรับ

คําตอบวาบดบังทัศนียภาพ และย่ิงไปกวาน้ันทุกวันน้ีสะพานพุทธเปรียบเสมือนเปน 

แลนดมารก (Landmark) มีคนมากระโดดแมน้ําเพื่อฆาตัวตายเปนประจําแทบทุกวัน 

เหลือเชื่อ ไมวาหนวยงานมูลนิธิตาง ๆ ก็เปนที่ทราบกันดีเทาท่ีเคยชวยเหลือชีวิตคนท่ีรอด 

มาไดเขาบอกวาสวนใหญจะมีปญหาทางครอบครัว ปญหาหนี้สิน และปญหาเร่ืองชูสาว  

จึงขอเรียนทานประธานผานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนกรมทางหลวงชนบท

กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ชวยหาแนวทางแกไขปญหา และปองกันไมให

เกิดเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้นอีก ขอบพระคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นางสาวละออง ติยะไพรัช  

   นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพ ดิฉัน ละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย 

ดิฉันขอหารือทานประธานถึงปญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผานไปยังกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดิฉันเปนหวงพี่นองประชาชนจริง ๆ คะทานประธาน 

เพราะวาตอนนี้พี่นองประชาชนท้ังพืชผลการเกษตรราคาก็ตกต่ํา แลวก็เศรษฐกิจเปนหน้ี 

เปนสินทั้งนอกระบบ มันก็จะเปนเหย่ือของทางการลงทุนทางออนไลน (Online) ดิฉัน 

ไดปรึกษาไดคุยกับเพื่อน ส.ส. เกือบทุกจังหวัดวาคลังจังหวัดแตละจังหวัดมีปญหาเดียวกัน

หรือเปลา เร่ืองของการที่จะมีการชักชวนใหพี่นองประชาชนไปลงทุนในออนไลน (Online)  



๒๐ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)      นัชชา ๑๐/๒ 

 

แลวก็บอกวาไดดอกเบ้ียวันละประมาณ ๒-๓ เปอรเซ็นต ซึ่งความเปนไปไดมันเปนไปไมได 

อยูแลว แตพ่ีนองประชาชนเม่ือถึงเวลาตาจนก็พยายามที่วาตัวเองอาจจะเขาไปแลวก็ 

ออกมาไว แตพี่นองประชาชนสวนใหญก็เปนเหยื่อ แลวก็ตองการท่ีจะปลดหน้ีสิน และ 

การที่จะไปคุยกับเพ่ือนก็คือเพื่อนก็ทุกข ก็อยากจะใหเพ่ือนพนทุกขเหมือนกัน ก็ชวนกัน 

ในการที่จะลงทุนในทางออนไลน (Online) แตดิฉันอาจอยากจะใหทางกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรอืหนวยงานท่ีเกี่ยวของชวยในการที่สืบสวนสอบสวน และชวยกัน

ดูแลวากอนจะเกิดเหตุเราจะตองปองกันและชวยเหลือพี่นองประชาชนอยางไร ตอนนี้ 

จากสถิ ติตั้ งแต เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ๔ เ ดือนมีคนไปรองเ รียนถึงประมาณ  

๖๐,๐๐๐ กวาราย ปหน่ึงถารวมดิฉันวา ๒๐๐,๐๐๐ รายนี้คงจะเปนไปได แลวก็กระทรวง

หรือรัฐบาลเองเหมือนกับไมมีรัฐบาล เหมือนไมมีกระทรวง ปลอยปละละเลยกับพี่นอง

ประชาชนผจญกับปญหาเหลาน้ี และจนแลวจนเลา ความยากจน จนอยูแลวก็ถูกหลอก  

อันน้ีความเมตตากับพ่ีนองประชาชนดิฉันอยากใหไดรับความเห็นใจวาอยาวาเขาโลภมาก

หรือมีความอยากได แตมันมีความจําเปนในการครองชีพจริง ๆ ในเร่ืองของเศรษฐกิจ 

ขอบคุณทานประธานคะ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นางสาวกานตกนิษฐ  

แหวสันตติ ครับ 

   นางสาวกานตกนิษฐ แหวสันตติ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียน 

ทานประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน กานตกนิษฐ แหวสันตติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย เขตสัมพันธวงศและเขตดุสิต  

ดิฉันขอหารือทานประธานในเร่ืองของการสงเสริมการทองเที่ยว เน่ืองจากชวงนี้นักทองเที่ยว

ตางชาติเริ่มทยอยเขามาเที่ยวเมืองไทยเพ่ิมขึ้นแลว แตจะเปนการดียิ่งข้ึนถากระทรวง 

การทองเที่ยวและ ททท. ไดมีการสงเสริมการโฆษณา เชน อะเมซิงไทยแลนด (Amazing 

Thailand) ตามตางประเทศใหเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจจะใชอินฟลูเอนเซอร (Influencer)  

ของประเทศนั้น ๆ เพื่อใหตางชาติรับรูมากย่ิงขึ้นวาประเทศไทยเปดประเทศและพรอมรับ

นักทองเท่ียวแลว เพื่อใหเศรษฐกิจของไทยฟนตัวเร็วขึ้น 

  - ๑๑/๑ 

 



๒๑ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)            พรเทพ ๑๑/๑ 

 

   เร่ืองที่ ๒ ท่ีเขตปอมปราบศัตรูพาย ชาวบานแจงมาวาตรงแยกวรจักรไดมีการ

ปรับปรุงพื้นฟุตพาท (Footpath) ตลอดแนวเปนที่ เ รียบรอยแลวตามที่ดิฉันได เคย 

ขอหารือทานประธานไวในสภา แตปญหาคือเกิดน้ําทวมขังตลอดเวลาฝนตก ทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะ

ทําเสร็จใหม ๆ ชาวบานแจงวานาจะเกิดจากการปรับระดับพื้นที่ไมเหมาะสมจึงทําใหเกิด 

น้ําทวมขัง ฝากทานประธานถึงทานผูอํานวยการเขตปอมปราบศัตรูพายและกรุงเทพมหานคร

ดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปคุณจิรัฏฐ   

ทองสุวรรณ ครับ  

  นายจิรัฏฐ ทองสุวรรณ (ฉะเชิงเทรา)  :  ขอบคุณครับทานประธาน  

เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ผม จิ รัฏฐ  ทองสุวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคกาวไกล ทานประธาน ผมมีเรื่องปรึกษาหารือ ๒ เร่ืองครับ  

   เรื่องแรก เรื่องของไฟสองสวางเกาะกลางถนนสุขุมวิทสายเกา เปนเสน 

บางปะกง-คลองดาน ชํารุดมานานแลว ไดรับแจงจากพี่นองประชาชนที่สัญจรใชรถใชถนน 

ถึ งเ ร่ืองของไฟฟาสองสวางเกาะกลางถนน ตั้ งแต ยู เทิรน (U-turn) หนาโรง เ รียน 

แสมขาววิทยาคาร ไปจนถึงปากทางเขาวัดหงสทองท่ีชํารุดเสียหาย แลวก็ติด ๆ ดับ ๆ  

มาตลอด เกรงวาจะเกิดอันตรายหากวามีการสัญจรไปมาดวยความเร็วตลอดทั้งคืน  

  เร่ืองท่ี ๒ ครับทานประธาน เร่ืองของความตองการขยายเขตประปา 

สวนภูมิภาคเขาสูชุมชน หมูที่ ๗ ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  

พี่นองประชาชนเดือดรอนไมมีนํ้าประปาที่สะอาดใช ก็อยากใหการประปาสวนภูมิภาค  

สาขาบางคลาเขาไปดูแล แลวก็ขยายเขต เพราะวาพ้ืนที่ หมูที่ ๗ ตําบลวังเย็น อยูหางจาก

ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ไมถึง ๑ กิโลเมตร นาจะสามารถขยายเขตไดไมยาก  

ก็อยากจะฝากไปที่ประปาสวนภูมิภาค ใหประปาสวนภูมิภาค อําเภอบางคลาเขาไปพิจารณา

เรงขยายเขตใหพี่นองประชาชนดวย ขอบคุณครับทานประธาน  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รอยตํารวจเอก อรุณ 

สวัสด ีครับ  

 

 



๒๒ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)            พรเทพ ๑๑/๒ 

 

  รอยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี (สงขลา)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม รอยตํารวจเอก อรุณ สวัสดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๔  

อันประกอบดวยอําเภอระโนด อําเภอสทิงพระ อําเภอสิงหนคร แลวก็อําเภอกระแสสินธุ 

วันน้ีใครหารือทานประธานเน่ืองจากผมไดรับรองเรียนจากทานกํานันสุเมธ ยินดี ทานกํานัน

จรูญ ไชยเวทย ทานกระจายศักดิ์  ศรีสงค นายกเทศมนตรี ตําบลบอตรุ ผู ใหญบาน 

และชาวบานตําบลบอตรุและตําบลวัดสน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ถึงความเดือดรอน

ของชาวบาน ๑,๘๐๐ ครอบครัว พื้นที่การเกษตรกวา ๓,๐๐๐ ไร ไดรับความเดือดรอน 

เรื่องนํ้าทวมและน้ําแลง เนื่องจากพ้ืนท่ีขาดระบบการสงนํ้าในยามหนาแลง และระบบ 

ระบายน้ํายามนํ้าทวม จึงทําใหพืชผลการเกษตรเสียหายทุก ๆ ป ขาดทุนเปนหน้ีเปนสิน 

บางรายปลอยทิ้งราง ทิ้งพื้นท่ีไปทํางานในเมือง จึงรองขอกรมชลประทานชวยจัดสรร

งบประมาณในการขุดลอกคลองเ รียกว าคลองเ รือ ซึ่ งตื้นเขินหมดแลว ระยะทาง  

๓.๒ กิโลเมตร ซึ่งตื้นเขินมีสภาพไมเปนคลองแลว แตเปนท่ีสาธารณะเช่ือมตอกับคลองหลัก

ของชลประทานคือคลองอาทิตย ซึ่งสามารถแกปญหานํ้าทวมและน้ําแลงได จึงหารือ 

ทานประธานถึงกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณเรงมาสํารวจตรวจสอบ 

ขุดคลองท่ีเปนท่ีสาธารณะอยูแลว ไมตองเวนคืนท่ีดินเพื่อใหกับชาวบานอยางเรงดวนครับ

ทานประธาน กราบขอบพระคุณครับ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นางสาวสกุณา สาระนันท  

  นางสาวสกุณา สาระนันท (สกลนคร)  :  ทานประธานที่เคารพ ดิฉัน สกุณา 

สาระนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทยคะ ทานประธานคะ

ในชวงสัปดาหที่ผานมารัฐบาลไดประกาศอนุมัติเงินในโครงการสนับสนุนคาบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพการผลิตใหกับชาวนาหรือเรียกงาย ๆ วาเงินคาเก็บเก่ียว ซึ่งดิฉัน 

ขอแสดงความดีใจกับเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติในรอบแรก แตทานประธานคะ ยังมีชาวนา 

อีกจํานวนมากที่ยังรอและบางกรณีก็ยังมีปญหา ซึ่งดิฉันได รับรองเรียนจากชาวนา  

เชน นายชนะ แกวมะ และนายทักษิณ ศรีปญญา ชาวนา หมูที่  ๘ ตําบลคูสะคาม  

อําเภอวานรนิวาส ทานประธานคะ เกษตรกรก็เฝารอ แลวก็ไมมีคําตอบวาเขาจะไดรับเมื่อไร 

 

                                                                                                   - ๑๒/๑ 



๒๓ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         อุทัยวรรณ ๑๒/๑ 

 

ในปนี้ทั้งนํ้าทวม ฝนแลง ปุยแพง ผลผลิตตกต่ํา ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่มีความยากลําบาก 

กับชาวนามากอยูแลว ดิฉันจึงขอรองเรียนไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรุณากําชับใหหนวยงานที่เก่ียวของไดตระหนักถึงความเดือดรอนของชาวนา เรงรัดอนุมัติ

เงินในโครงการน้ีใหเกษตรกรอยางทั่วถึงโดยดวนคะ  

   ประเด็นท่ี ๒ ดิฉันไดทราบขาวจาก ส.ส. ทัศนีย บูรณุปกรณ วาในพื้นที่

อํา เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  ไดพบโรคอหิวาตแอฟริกาในหมูหรือเ รียกวา 

เอเอสเอฟ (ASF) และสัปดาหที่ผานมาสํานักงานปศุสัตวในพื้นท่ีก็ไดออกหนังสือกําหนดให

เปนการระบาดชั่วคราวของเอเอสเอฟ (ASF) ทานประธานคะ ในรอบปที่ผานมาการระบาด

ของเอเอสเอฟ (ASF) ไดสรางความเสียหายกับเกษตรกรทั่วประเทศอยางหนัก หลายราย 

ถึงข้ันสิ้นเนื้อประดาตัว ดิฉันและ ส.ส. ทัศนียรูสึกเปนกังวลอยางยิ่งคะ จึงขอฝากให 

กรมปศุ สัตวอยาไดนิ่ งนอนใจตอภารกิจควบคุมการระบาดของโรคนี้  เพื่อปองกัน 

ความเสียหายรายแรงท่ีจะเกิดข้ึนซ้ํารอยกับเกษตรกรคะ ขอบคุณคะ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณเจือ ราชสีห ครับ  

   นายเจือ ราชสีห (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ผูแทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายเจือ ราชสีห สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดสงขลาครับ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตหารือ 

ทานประธานดังนี้นะครับ สืบเน่ืองจากประเทศของเราไดมีการแพรระบาดโรคโควิด (COVID) 

ที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีจังหวัดสงขลา เม่ือป ๒๕๖๔ เดือนกรกฎาคม พ่ีนองชาวชมรม

รานอาหาร อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไดมาประสานงานปรึกษากับผมวาขณะน้ัน 

ภาครัฐใหปดรานอาหาร เราจําเปนตองขอวัคซีนเพ่ือปองกันใหกับพนักงานในราน เพราะวามี

ความเสี่ยงสูง ขณะน้ันเราก็ไดรับความกรุณาจากจังหวัดดวยดี เพื่อจะเปดรานอาหารได 

จังหวัดสงขลาเปนเมืองทองเที่ยว แตวาพอเปดรานแลว จากการปดมานาน รานคา 

เขาไมคอยมีเงินทุนนะครับ อยากจะนําเรียนทานประธานไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กระทรวงการคลังเพื่อที่จะแจงไปยังสถาบันการเงิน ไมวาธนาคารกรุงไทยก็ดี ธนาคารออมสิน 

ก็ดี เปนของภาครัฐนะครับ เพื่อจะใหทางผูประกอบการรานอาหาร ซึ่งมีผลกระทบทางดาน

โควิด (COVID) ที่ผานมาในเขตอําเภอเมืองนะครับ ไดเขาถึงในลักษณะการกูยืมดอกเบ้ียต่ํา 

 



๒๔ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         อุทัยวรรณ ๑๒/๒ 

 

ระยะยาว ฉะน้ันก็ขอฝากทานประธานไปยังทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งดาน

รัฐบาลดวยนะครับ 

   เรื่องที่ ๒ ก็คือวาผมไดรับหนังสือรองเรียนจากเครือขายอนุรักษและฟนฟู

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดสงขลาวาขณะน้ีเรือเวียดนามที่มาทําผิดกฎหมาย 

ในประเทศไทย ทางตํารวจไดจับเอาไวในรองน้ําของทะเลสาบสงขลามีเปนจํานวนมาก  

ไดจอดไวเกะกะรองนํ้า ผมเองก็ไดลงไปดูเม่ือ ๒ สัปดาหท่ีผานมา ขณะนี้เรือก็มีประมาณ 

รอยกวาลําครับ ขณะนี้ก็อยากจะใหทางรัฐบาลชวยใหกรมประมงเปนเจาภาพจัดเงิน

งบประมาณเพื่อประมูล ซึ่งราคาไมแพงครับ แตวาพอประมูลแลวมันตองมีการขนยายไปทํา

เปนปะการังเทียมใหกับพี่นอง ใหกับบานปลาในฝงอาวไทยซึ่งมีความจําเปนมาก อยากจะให

กรมประมง แลวก็มีทางกรมเจาทา แลวก็กองทัพเรือซึ่งมีเคร่ืองมือในการลากจูงและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชวยกันแกปญหาเร่ืองน้ีใหดวยนะครับ 

   เรื่องที่ ๓ สั้น ๆ ครับ พ่ีนองชาวจังหวัดสงขลาที่มาพบหมอที่โรงพยาบาล

จังหวัดสงขลา ขณะน้ีเดือดรอนเพราะวาท่ีจอดรถของโรงพยาบาลไมมีครับ หนาแนนมาก 

เขาไปในโรงพยาบาล คนปวยจะมาพบหมอก็มาที่จอดรถไมมี ขณะนี้ก็จอดออกมาดานนอก

โรงพยาบาลที่ถนนขางนอกยาวมาก การจราจรก็ติดขัด อยากจะฝากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขชวยจัดหางบประมาณเพื่อจะสรางที่จอดรถใหกับโรงพยาบาล 

จังหวัดสงขลา แลวก็จัดงบประมาณดานอื่น ๆ ที่โรงพยาบาลจังหวัดสงขลาขาดอยูนะครับ 

ขอกราบขอบพระคุณทานประธานดวยครับ ขอบคุณครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานเจือตองเตรียมบริหาร

เวลานะครับ ทานอับดุลอายี สาแม็ง  

            

        - ๑๓/๑ 

 

 

 

 



๒๕ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       ไอดา ๑๓/๑ 

 

  นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา)  :  เรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 

ที่ เคารพ ผม นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๓  

อําเภอเบตง อําเภอธารโต อําเภอบันนังสตา และอําเภอกรงปนัง พรรคประชาชาติ  

ผมขอหารือกับทานประธาน ๑ เร่ือง ก็คือผมไดรับการรองเรียนจากผูประกอบการ 

การทองเที่ยวของอําเภอเบตงและองคการบริหารสวนตําบลธารโต อําเภอธารโต จังหวัด

ยะลาวาขณะน้ีมีนักทองเที่ยวซึ่งเดินทางไปอําเภอเบตงเปนจํานวนมาก ซึ่งเช็ก (Check) ไปแลว

ประมาณปละ ๖๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งมีสวนหนึ่งลงเครื่องบินที่หาดใหญ แลวก็เชาเหมารถตูไปที่

อําเภอเบตง ซึ่งระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับ บางสวนก็มาจากที่อ่ืน ๆ เสนทางระหวาง

จังหวัดยะลาไปเบตง บนถนนสาย ๔๑๐ อําเภอธารโต ก็เปนพื้นที่สวนตรงกลาง ๆ ระหวาง

เสนทางเบตงไปจังหวัดยะลา นักทองเที่ยวที่ ไปก็มีความจําเปนจะตองใชหอง นํ้า   

เพราะนักทองเที่ยวสวนใหญที่ไปเบตงเปนผูสูงอายุประมาณสัก ๘๐ เปอรเซ็นต ความจําเปน

ก็คือตองใชหองน้ําระหวางเดินทาง ณ ขณะนี้ท่ีบริเวณก่ึงกลางที่อําเภอธารโตแหงนี้ก็ไมมี

บริการหองนํ้าจํานวนมากพอ อาจจะมีแค ๑ หรือ ๒ หองนํ้าเทานั้นเองซึ่งไมพอ ถามีรถตูไป

ประมาณสัก ๑๐ หรือ ๒๐ คันในเวลาเดียวกัน จึงจําเปนจะตองมีการขยายพื้นที่ใหมีที่พัก

ระหวางทาง แลวก็หองนํ้าใหเพียงพอตอการบริการใหกับนักทองเท่ียว ดังน้ันองคการบริหาร

สวนตําบลธารโตก็ไดทําหนังสือไปที่นิคมสรางตนเองของกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย เพื่อขอใชท่ีดินที่ติดถนนสาย ๔๑๐ ประมาณ ๑๐ ไร เพื่อเตรียมที่

จะทาํเปนหองนํ้า เพื่อบริการใหนักทองเที่ยวที่จะเดินทางไปเบตง ในการน้ีก็ขอความอนุเคราะห

มายังทานประธานเพื่อไปประสานงานกับนิคมสรางตนเอง เพื่อจะไดขออนุญาตในการใชที่ดิน 

ในการแกปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนท่ีเปนนักทองเที่ยวไปเบตงครับ 

ขอขอบคุณครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณระวี มาศฉมาดล ครับ 

  นายระวี มาศฉมาดล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ 

กระผม นายแพทยระวี มาศฉมาดล ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ พรรคพลังธรรมใหม กระผม 

ขอหารือผานทานประธานไปยังนายกรัฐมนตรี ในเรื่องปญหาการขอเสนอโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีลวงเลยเวลามานานกวา ๕ ปแลว  

สภามหาวิทยาลัย มสธ. มีมติเห็นชอบให ดอกเตอรวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เปนผูสมควร 



๒๖ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       ไอดา ๑๓/๒ 

 

ดํารงตําแหนงอธิการบดี ตั้งแต ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แตจนถึงทุกวันนี้ยังไมมีการขอเสนอ

โปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีเลย โดยทางสภามหาวิทยาลัยอางวามีการฟองรองตอศาลปกครอง  

และคดีความยังไมจบ ตอมากระทรวง อว. ไดมีแนวทางใหทุกสภามหาวิทยาลัยสามารถ 

ขอเสนอโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีไดโดยไมตองรอจนคดีส้ินสุด หากเร่ืองน้ันศาลมีคําสั่ง

ไมคุมครองชั่วคราว กรณีของ มสธ. ศาลปกครองมีคําสั่งไมรับฟองและไมคุมครองช่ัวคราว 

จึงเขาเง่ือนไขตามแนวทางของกระทรวง อว. ประกอบกับทางปลัดกระทรวง อว. ไดมีหนังสือ

ยืนยันเรงรัดมายังมหาวิทยาลัยถึง ๒ คร้ังแลว ขอใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตาม 

อํานาจหนาที่ในการขอเสนอโปรดเกลาฯ อธิการบดี แตทางสภามหาวิทยาลัยก็ยังเพิกเฉย  

อีกทั้งยังปรากฏวามีสถาบันอุดมศึกษามากกวา ๑๐ แหง ไดดําเนินการแตงตั้งอธิการบดี 

ตามแนวทางน้ีเรียบรอย นอกจากนี้กรณีของดอกเตอรวรรณธรรมไมปรากฏวาถูกฟองรอง

ดําเนินคดีใด ๆ เลย กระผมจึงขอเรียนใหทานนายกรัฐมนตรีเรงรัด กํากับใหทางสภา

มหาวิทยาลัย มสธ. ดําเนินการตามแนวทางของกระทรวง อว. อยางเครงครัดและ 

เรงดวนดวย จะโดยการสั่งการให รัฐมนตรี อว. ดําเนินการตามมาตรา ๕๑ พ.ร.บ.  

การอุดมศึกษา ป ๒๕๖๒ หรอืตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๓๙/๒๕๓๕ 

ตอไป ขอขอบพระคุณครับ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช ครับ 

  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพครับ ผม นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทยครับ ทานประธานครับ วันน้ี

บานเมืองของเราเต็มไปดวยขยะ แลวก็กากเดนสังคม คือใครครับ กากเดนพวกน้ีคือมาเฟย 

(Mafia) ขามชาติจากประเทศจีน เขามาทําอะไรครับ เขามาเปดบอน ผับ บาร คายาเสพติด

อยางเปดเผยเยยกฎหมาย ตบหนาคนไทยทั้งชาติครับ ------------------------------------------- 

 

- ๑๔/๑ 

 

 

 



๒๗ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         ประไพพิศ ๑๔/๑ 

 

ทําใหพี่นองประชาชนคนไทย พี่นองประชาชนกําลังสงสัยวาถากลาขนาดนี้แปลวามีผูมีอํานาจ 

ในรัฐบาลอยูเบ้ืองหลังหรือไม ไมเปนอะไรเรื่องน้ีกําลังมีการจับกุมและมีการขยายผลอยู  

ผมจะไมพูดเยอะในวันน้ี แตจะติดตามดูเรื่องนี้อยางใกลชิดนะครับ ถาหากวารัฐบาล 

ไมจัดการเร่ืองน้ีอยางจริงจัง ผมจะกลับมาขยี้ซ้ําในสภาแหงนี้ครับทานประธานครับ 

   อีกประเด็นหนึ่งทานประธานครับ ที่ผมอยากจะหารือก็คือเรื่องที่ทุกคน

อาจจะถูกรบกวนและทํารายหรือตมตุนก็คือเร่ืองของคอลเซ็นเตอร (Call Center) หรือพวก 

สแกมเมอร (Scammer) อันน้ีตองเรียนทานประธานวาผมโดนกับตัวเองเมื่อไมกี่วันน้ีเองครับ

ก็คือมีการไปแอบอางช่ือผมแลวก็ไปตมตุนกับพี่นองประชาชน เพราะฉะน้ันก็เลยอยากจะ

หารือผานทานประธานไปยังผูรับผิดชอบคือกระทรวงดีอี (DE) ดวยคําถาม ๒ ขอ 

   ขอที่ ๑ คือที่ผานมากระทรวงดีอี (DE) ไดมกีารปราบปรามอยางไร ไดผลเปน

อยางไรหรือไม ไดโปรดชี้แจงใหประชาชนทราบครับ 

   ขอท่ี ๒ คือจากนี้ไปกระทรวงดีอี (DE) มีมาตรการปองกันเพ่ือจะไมให 

กลุมมิจฉาชีพเหลานี้มาตมตุนพี่นองประชาชนไดอยางไรตอไปครับ กราบขอบพระคุณครับ

ทานประธานครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา  

   นางกรณิศ งามสุคนธรัตนา (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ ดิฉัน กรณิศ งามสุคนธรัตนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตตลองเตยและเขตวัฒนา 

พรรคพลังประชารัฐ ทานประธานคะ ดิฉันขอหารือ ๔ เร่ืองดวยกันนะคะ 

   เรื่องแรก เปนเร่ืองของอยากใหกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานเขตวัฒนา  

มาทําการลอกทอบริเวณซอยสุขุมวิท ๗๑ ซอยปรีดีพนมยงค ๒๐ ซึ่งประชาชนรองเรียนมา

คือชวงเวลาฝนตกประชาชนก็ไดติดตั้งเคร่ืองสูบน้ําแลวนะคะ แตวาพอสูบนํ้าออกไปเพื่อไป

เชื่อมกับทอใหญในสวนของสาธารณะ นํ้าในทอใหญก็ทวมเต็มก็ยอนกลับมาในบานอีก  

ทําใหเคร่ืองใชไฟฟาเสียหาย ก็อยากใหกรุงเทพมหานครไดสํารวจบริเวณซอยสุขุมวิท ๗๑ 

แลวก็ดําเนินการในเร่ืองขยายทอระบายน้ําใหดวยคะ 

  เรื่องที่  ๒ เปนเ ร่ืองของไฟฟาสองสวางบริเวณซอยไผสิงโต ตรงขาม 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ซึ่งพึ่งจัดประชุมเอเปก (APEC) ไปนะคะ มืดมากเลย ดูจากสภาพ 

ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลัวมากในบริเวณดังกลาว ไมกลาที่จะเดินตอนชวงกลางคืนคะ 



๒๘ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         ประไพพิศ ๑๔/๒ 

 

   เ ร่ือง ท่ี  ๓ บริ เวณไฟฟาสองสวา งใตสะพานกลับรถหน าสํา นักงาน 

เขตวัฒนาเองนี้แหละคะ จริง ๆ ก็รองไปหลายครั้งนะคะ แตยังไมดําเนินการ ก็ฝากทาง

สํานักงานเขตวัฒนาและการไฟฟานครหลวงชวยดําเนินการสํารวจตรงบริเวณนี้ดวยนะคะ  

ใตสะพานกลับรถหนาสํานักงานเขตวัฒนาคะ 

   สวนเร่ืองสุดทายทานประธานคะ ก็คือปญหาการจราจรติดขัดบริเวณ 

ซอยเอกมัย ๒๑ ที่ เชื่อมไปสูถนนเอกมัย ซึ่ งเปนของสํานักงานเขตวัฒนา ก็อยากให

กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการจราจรและขนสงไดติดต้ังไฟสัญญาณจราจรนะคะ เพราะวา

ชวงบริเวณดังกลาวรถติดมาก ๆ ยิ่งโดยเฉพาะชวงเวลารัชฮาวร (Rush hour) หรือเวลาเรงรีบ

คือรถจะติดหนักมาก แลวก็เชื่อมตอไปหลาย ๆ ซอยดวยกัน ก็อยากใหจัดเจาหนาที่ อาจจะ

เปนเจาหนาที่ตํารวจหรือเทศกิจชวยมาดําเนินการใหความสะดวกสบายกับพี่นองประชาชน

บริเวณน้ันดวยคะ กราบขอบพระคุณทานประธานมากคะ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ ผมขอขอบคุณ 

ทานสมาชิกตั้งแตทานแรกเลยนะครับ คุณครูมานิตย ไปถึงคุณสราวุธ ออนละมัย ถึงทานสุดทาย 

นายแพทยเรวัต วิศรุตเวช แลวก็คุณกรณิศ งามสุคนธรัตนา นะครับ ทั้ง ๓๐ ทาน ไดใชเวลา  

๒ นาที ใหเปนประโยชนกับพ่ีนองประชาชน ก็ขอชื่นชมทกุคนครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)                 ประไพพิศ ๑๔/๓ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมท้ังหมดที่ลงชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๒๘๙ คน 

 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  บัดนี้มีสมาชิกมา 

ลงชื่อแลว ๒๘๙ คน ครบองคประชุมแลวครับ ผมขอเปดประชุมครับ ขอดําเนินการไปตาม

ระเบียบวาระ 

   ระเบียบวาระที่ ๑ กระทูถาม  ไมมี 

   ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองท่ีประธานแจงที่ประชุม ซึ่งไมปรากฏในระเบียบวาระ

จํานวน ๒ เร่ือง     

 

- ๑๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)                        ปทมา ๑๕/๑ 

  

  เรื่องแรก รับทราบประกาศสภาผูแทนราษฎร เร่ือง ใหผูมีชื่ออยูในลําดับ

ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อน ข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

แทนตําแหนงท่ีวาง ตามที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ไดมีหนังสือขอลาออกจากตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปนเหตุใหสมาชิกสภาพของ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ ส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญน้ัน ตอมาประธาน 

สภาผูแทนราษฎรไดมีประกาศสภาผูแทนราษฎร ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกาศ

ใหผู มีชื่ออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญคือนางวลัยพร รัตนเศรษฐ 

ลําดับที่ ๒๙ จึงแจงท่ีประชุมไดรับทราบครับ 

   เร่ืองที่ ๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรปฏิญาณตนในท่ีประชุมกอนเขารับหนาที่

ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เน่ืองจากมีสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรใหม ซึ่ งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๑๑๕  กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมแหงสภาที่ตน

เปนสมาชิกกอนเขารับหนาที่ ขอเชิญคุณวลัยพร รัตนเศรษฐ ครับ พรอมแลวนะครับ  

กลาวคาํปฏิญาณตน โดยผมจะเปนผูกลาวนํา คุณวลัยพรก็ระบุชื่อของทานเองนะครับ  

  (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรับการเลือกตั้งใหมไดยืนข้ึนและกลาวคํา

ปฏิญาณตนตอที่ประชุมตามที่ประธานไดกลาวนํา) 

  “ขาพเจา นางวลัยพร รัตนเศรษฐ ขอปฏิญาณ วาขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติ

ตามซึ่งรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ยินดีดวยครับ 

  นางวลัยพร รตันเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบพระคณุคะ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ดังนั้น สมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรทั้งหมดเทาท่ีมีอยูและปฏิบัติหนาท่ีได มีจํานวน ๔๗๘ คน องคประชุม 

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงคือ ๒๓๗ คน ผมเรียนเพ่ือทราบอีกเร่ืองหนึ่งคือวันศุกรที่ ๙ ท่ีสมาชิก 

ไดถามมาหลายทานนะครับ ไมมีประชุมครับ ขออนุญาตไปวันศุกรท่ี ๑๖ อีกสกัวันหน่ึงในปนี้ 

เพื่อใหระเบียบวาระท่ีกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไดผานไปได เพื่อเปนผลงานของ 



๓๑ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)     ปทมา ๑๕/๒ 

 

กรรมาธิการแตละชุด ขอทานสมาชิกไดกรุณาลงนัดวันที่ ๑๖ ธันวาคมไว สวนชวงเดิมที่คิดวา

จะประชุมรัฐสภา วันท่ี ๒๐ และวันที่ ๒๑ นั้น เน่ืองจากเร่ืองของรัฐสภาไดผานไปเกือบหมด  

เหลือการลงมติ ในวันที่ ๗ แลวก็เร่ืองคางอยู ๑ เร่ือง จึงไมนัดประชุมในวันที่ ๒๐ และวันท่ี ๒๑ 

เพราะฉะนั้นในปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีประชุมสภาคร้ังสุดทายคือวันที่ ๒๘ และวันท่ี ๒๙ 

วันที่ ๓๐ เปนวันหยุดก็จะส้ินป ทุกอยางก็จะไปเร่ิมปใหม เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่คางอยู

ในชวงน้ี ก็ขอความรวมมือพวกเราใหชวยกัน ในวันท่ี ๗ ที่จะลงมติของรัฐสภาน้ัน 

เดิมเรานัดประชุมไว ขออนุญาตท่ีประชุมวาขอเลื่อนวาระประชุมของผูแทนราษฎรออกไปเปน

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ใหหารือตามปกติกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระทั่วไปครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

                 - ๑๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)           ธมนธรณ ๑๖/๑ 

 

  มีเร่ืองท่ีจะขออนุญาตที่ประชุมเปนพิเศษกอนเขาสูวาระตอไปคือขออนุญาต

นําวาระอื่น ๆ ในวาระที่ ๗ มาขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  

  ๗.๑ ขอถอนรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามขอบังคับการประชุม

สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๖๑ 

  โดยคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงขอถอนรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอออกจากระเบียบวาระการประชุม  

ซึ่งไดบรรจุไวในระเบียบวาระเร่ืองดวนท่ี ๔ ซึ่งตามขอบังคับ ขอ ๖๑ กําหนดวาการถอนราง

ที่ประธานสภาบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมจะกระทําไดตอเม่ือไดรับความยินยอมของ

ที่ประชุม ผมจึงขอความยินยอมจากที่ประชุมนะครับ ถาที่ประชุมมีความเห็นไมขัดของก็จะ

ไดขออนุญาตใหถอนไปได ที่ประชุมมีอะไรขัดของไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกขัดของ) 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาไมมี ก็อนุญาตใหถอน

ไปไดนะครับ เร่ืองตอไปที่ขออนุญาต  

   ๗.๒ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณา

เร่ืองรองเรียนจริยธรรม นายศุภชัย โพธ์ิสุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  

(เร่ืองรองเรียนท่ี ๓๐) ออกไปอีก ๓๐ วัน นับต้ังแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  

   โดยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร โดยเลขานุการนะครับ  

นายนิกร จํานง ไดมีหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนจริยธรรมนายศุภชัย 

โพธิ์สุ เร่ืองรองเรียนที่ ๓๐ เนื่องจากคณะกรรมการจริยธรรมอยูในระหวางการพิจารณา 

คําชี้แจงแกขอกลาวหาของผูถูกรอง ดังน้ันจึงขอขยายเวลาการพิจารณาเร่ืองดังกลาวออกไป

อีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เปนการขอขยายเวลาคร้ังแรกนะครับ  

ตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๒๗ เพื่อประโยชนในการทํางานของคณะกรรมาธิการ สมาชิกมีผูใดขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกขัดของ) 

 



๓๓ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)           ธมนธรณ ๑๖/๒ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ถาไมขัดของก็ขออนุญาต

ใหขยายระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองนี้ตามท่ีกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนไดขอมานะครับ  

เรียนท่ีประชุมเพื่อรับทราบดวยครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  

  มีเร่ืองที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวอยูหลายเรื่องนะครับ เปนเร่ืองที่ใช

เวลาทั้งส้ิน จึงขอความรวมมือพวกเรานะครับ ขอความรวมมือพวกเราวาเรื่องทุกเรื่อง 

มีความสําคัญก็ควรจะไดผานไป จะเสร็จทันหรือไมก็ตามแต ควรจะไดผานไปนะครับ  

เร่ืองที่ ๔.๑ คุณจุลพันธครับ เชิญครับ  

  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  

จุลพันธ อมรวิวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิป 

(Whip) ฝายคานครับ วันนี้พรรครวมฝายคานก็เขามาเปนองคประชุมเต็มพรอมนะครับ  

แตตองเรียนตอทานประธานครับ สิ่งท่ีเรากําลังจะเดินหนาตอน่ีคือรางพระราชบัญญัติ 

ซึ่งกรรมาธิการพิจารณาแลวเสร็จ ในเร่ืองของการถอดถอนสมาชิกและผูบริหารทองถิ่น  

ซึ่งเราคางกันอยูท่ีการลงมติ ในมาตรา ๙/๑ ซึ่งเปนการลงมติซ้ําอีกคร้ังครับ เพราะวาทาง 

ที่ประชุมคร้ังท่ีแลวพวกผมไดแสดงการคัดคานตอกระบวนการนะครับทานประธาน ในเรื่อง

ของการจะใหลงมติใหม พวกผมขออนุญาตทานประธานครับ ในกรณีซ่ึงจะมีการลงมติ 

ในมาตรา ๙/๑ น้ัน พรรครวมฝายคานตองแสดงจุดยืนครับวาเราไมเห็นชอบดวยกับกระบวนการ 

ซึ่งเรามองวาขัดตอขอบังคับ เราเชื่อม่ันวาขัดตอกระบวนการ พวกผมจะอยูในหองประชุม 

แตจะไมขอรวมในการลงมติ มาตรา ๙/๑ หากผานมาตรา ๙/๑ ไปได พวกผมก็ยินดี 

ที่จะรวมทํางานกันตอครับ ---------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๑๗/๑ 
 

 

 

 

 



๓๔ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)     ฐานวีร ๑๗/๑ 

 

เราก็จะนั่งในหองประชุมแลวก็จะรวมในการอภิปรายตอไป แตมาตรา ๙/๑ ตองเรียน 

ตอทานประธานวาพวกผมรวมไมไดจริง ๆ เพราะวาเราเห็นอยูแลววาเดินหนาตอไป  

มติซึ่งเปนการชนะมติในสภาของพรรครวมฝายคานก็ตองตกไปครับ มาตรา ๙/๑ ก็ตองเรียน

ตอทานประธานครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปอยูในระเบียบ 

วาระที่ ๔.๑  

  ๔.๑ รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ....  ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ....  พิจารณาเสร็จแลว ขอเชิญกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตองยอมรับวาเราเสียเวลา

กับกฎหมายฉบับน้ีมากนะครับ นาเสียดายเวลา อนุญาตใหผูมีชื่อตอไปน้ีรวมเขามาชี้แจง 

ไดครับ ไดอนุญาตไปแลวคร้ังท่ีแลวนะครับ คุณนรศักด์ิ สุขสมบูรณ ผูอํานวยการกอง

กฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  

คุณศรศักดิ์ ตันติวรวิทย นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

แลวก็ทานมาใหมนะครับ นายณัฐศักย ดีศรี ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมายระเบียบทองถ่ิน ๑ 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย อนุญาตครับ  

   ผมเรียนที่ประชุมไดรับทราบยํ้าอีกคร้ังหนึ่งนะครับ ขณะนี้เรากําลังพิจารณา

อยูในมาตรา ๙/๑ ขอเรียนวาในการประชุมครั้งท่ีแลวนะครับ มาตรา ๙/๑ มีกรรมาธิการ

สงวนความเห็น คุณประเสริฐพงษ กับคณะ ๒ ทาน แลวก็คุณสาทิตย วงศหนองเตย  

การลงมติวันน้ันมีปญหาโดยมีการทักทวงวาเกิดจากความเขาใจผิด ผมก็เห็นวานาจะเปน

ความเขาใจผิดจริงเพราะผูลงมตเิขามาก็เหมือนจะไมรู รูแตวาเสียงขางมากวาอยางไรก็ลงมติ 

ไปอยางนั้น แตความจริงในวันน้ันการลงมติครับ กรรมาธิการเสียงขางมากไมเห็นดวย  

กรรมาธิการเสียงขางนอย ๒ ทานกับผูแปรญัตติ ๑ ทานขอสงวนไวในคําแปรญัตติ  

และสงวนความเห็นในการเพ่ิมมาตรา ๙/๑ ซึ่งกรรมาธิการเสียงขางมากไมเห็นดวย ไมใหเพิ่ม  

แตคําถามที่ถามวันนั้นมันอาจจะเกิดความเขาใจผิด เพราะวาคําถามน้ันไดถามถูกตอง 

แลวครับ แตวาสมาชิกของเราเขามา บางทานก็มาจากหองอาหาร บางทานก็อาจจะไมรูวา 



๓๕ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)     ฐานวีร ๑๗/๒ 

 

มาอยางไร เอาวากรรมาธิการเสียงขางมากวาอยางไรก็ลงมติไปอยางน้ัน ทานชินวรณ 

ก็ทวงข้ึนมา คุณหมอจาตุรงคก็ทวงข้ึนมา ผมพิจารณาแลวก็เช่ือวานาจะเกิดจากความเขาใจผิด 

เพราะมันไมไดมีประโยชนอะไรใครเขามาเก่ียวของ ก็เลยเห็นวานาจะไดลงมติใหม  

แตวาเน่ืองจากตองใหความเคารพตอดุลยพินิจของเรานะครับ ผมก็เลยขอมติที่ประชุมวา 

จะเห็นดวยไหมถาจะขอใหลงมติใหม ท่ีประชุมก็มีมติ ๒๐๒ ตอ ๑๖ นะครับ เห็นดวย 

ใหลงมติใหม วันน้ันจึงอยู ในกระบวนการที่ใหลงมติใหมครับ โดยกอนลงมติก็ให นับ 

องคประชุม การนับองคประชุมน้ัน องคประชุมก็ครบครับ แตตอนจะลงมติปรากฏวา 

ไมครบครับ ผมก็ปดประชุม วันนี้เราจึงมาตอกระบวนการจากวันน้ันก็คือจะเห็นชอบ 

ใหเพิ่มมาตรา ๙/๑ หรือไม อันนี้ก็คือที่ ไปที่มานะครับ ฉะน้ันเที่ยวน้ีขอสมาชิกไดทํา 

ความเขาใจคําถามนะครับ ไมมีสิทธิท่ีจะบอกวาเขาใจผิดอีกแลว ขอเขาใจคําถามวาจะถามวา

เห็นดวยท่ีกรรมาธิการที่สงวนความเห็น และผูแปรญัตติแปรญัตติเพิ่ม มาตรา ๙/๑ หรือไม 

โดยกรรมาธิการเสียงขางมากไมเห็นดวยนะครับ ------------------------------------------------------ 

 

- ๑๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             ณิชากร ๑๘/๑ 

 

เพราะฉะน้ันการถามก็จะถามวาเห็นดวยไหมที่เขาเพิ่มมาตรา ๙/๑ กรรมาธิการเสียงขางนอย 

ถาเห็นดวยก็ลงมติเห็นดวย ถาไมเห็นดวยกับผูเพิ่มมาตรา ๙/๑ ก็ลงมติไมเห็นดวย น่ีคือ 

แนวท่ีขออนุญาตทําความเขาใจใหกระจาง แลวก็เดี๋ยวจะไดไปทําตามลําดับ แตเพ่ือไมให 

มีปญหา ขออนุญาตท่ีจะตรวจสอบองคประชุมใหมครับ ขอเชิญทานสมาชิกกดบัตรแสดงตน 

เพ่ือตรวจสอบองคประชุมครับ 

   (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิก 

ที่มาประชุมทราบกอนทําการตรวจสอบองคประชุม) 

   นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 

   นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร (แบบบัญชีรายช่ือ)  :  เรียนทานประธาน  

ผม ประเสริฐพงษ ศรนุวัตร ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย เมื่อสักครูทานประธาน 

ก็กลาวถึงท่ีมาท่ีไป ผมก็ขออนุญาตใหบันทึก ณ สภาแหงน้ีไวดวยเชนเดียวกันครับทาน 

วาคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน มีเทป (Tape) ในชวงเวลานาทีที่ ๑๘ ของ 

ชั่วโมงท่ี ๒ คอื ๒.๑๘ ทานประธานชวน ก็ไดถามชัดเจน ซ่ึงการนํามาอางวาเขาใจผิดน่ีผมคดิ

วาเปนเร่ืองท่ีไมมี นํ้าหนักแลวผมก็เชื่อวาเจาหนาท่ีสภาหลายคนก็คิดตรงกันนะครับ  

ทานประธานครับ ก็ขอใหบันทึกเอาไวครับทานประธาน ขอบพระคณุครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  สมาชิกเชิญเขามานะครับ 

ทานชินวรณ เชญิครับ 

   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (ประธานคณะกรรมาธิการ)  :  กราบเรียน 

ทานประธานสภาที่ เคารพ ผม ชินวรณ  บุณยเกียรติ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําหนาที่ในฐานะประธานกรรมาธิการ ก็อยากจะกราบเรียนขอเวลา

ทานประธานนิดหนึ่งเน่ืองจากวา ทานประเสริฐพงษ ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานใดบอก

วาใหบันทึกไวในสภา ตอประเด็นในเร่ืองของการลงมติวาใหลงมติใหมหรือไม ผมกราบเรียน

ดวยความเคารพจริง ๆ ครับวาในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีการถามมติเชนน้ันจริง 

และคําวินิจฉัยของทานประธานก็ถูกตอง เพราะเพื่อนสมาชิกไดยืนยันวาในขณะน้ัน 

เปนความเขาใจผิดพลาดของเพื่อนสมาชิกเอง ทานประธานก็ไดใชขอบังคับ ขอ ๙  

แตผมอยากจะกราบเรียนเหตุการณจริงเพื่อไดบันทึกไวเชนเดียวกันวาในขณะนั้นผมเอง 



๓๗ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             ณิชากร ๑๘/๒ 

 

ไดลงไปยืนอยูหนาทานประเสริฐพงษ ขอประทานโทษที่ เอยนาม และทานณัฐวุฒิ  

บัวประทุม ซึ่งมายืนอยูดวยกัน ผมก็ไปเรียนวา ซึ่งในขณะนั้นผลยังไมออก เพราะ 

ผมม่ันใจวาเสียงขางมากตองชนะ ผมเลยบอกวาถามาตรา ๙/๑ เสียงขางมากชนะ 

และไมเห็นดวยกับการแปรญัตติของเสียงขางนอย ซึ่งโดยหลักก็จะเปนเชนนั้น จึงขอ 

ความกรุณาทานวามาตรา ๙/๒ จนถึงมาตรา ๙/๒๐ ทานจะถอนหรือไม ทานณัฐวุฒิ 

เปนคนชวยพูดเองวาถาชนะไปแลวทานก็จะไมติดใจ เพราะเราเชื่อวามติคงเปนเชนน้ัน  

แตพอขึ้นมา  ผลของมติ มันผิดพลาดจากความเข า ใจ ผิดของเพื่ อนสมาชิก จึ ง มี 

ความจําเปนตองถามใหม ผมจึงยืนยันเพื่อบันทึกไวเชนเดียวกันครับวาทุกคน ทุกฝาย 

ก็ยอมรับวาเปนความผิดพลาดในการเขาใจผิดของเพื่อนสมาชิก เพราะฉะน้ันจึงเปนอํานาจ

ของทานประธานตามขอบังคับ ขอ ๙ แตวาสวนในทางการเมืองทานจะคิดอยางไร 

ก็เปนความรับผิดชอบของแตละฝาย ผมก็ถือโอกาสยืนยันวาโดยขอเท็จจริงเปนตามที่ 

ผมไดกราบเรียนครับ  

   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานครับ ณัฐวุฒิครับ 

ใชสิทธิที่ทานชินวรณกลาวชื่อถึงช่ือผมครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 

   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานท่ีเคารพ 

ผม นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล คนจังหวัดอางทองครับ 

ผมขออนุญาตใชสิทธิที่ทานกรุณาไดเอยชื่อผมนะครับ ตองขอประทานโทษที่เอยนามทาน 

ทานชินวรณ บุณยเกียรติ ครับ เปนเร่ืองท่ีดีครับ ผมก็ไมคิดวาวันนี้จะไดลุกขึ้นมาพูด 

ในประเด็นนี้ ผมขออนุญาตเรียนทานประธานอยู ๒ ประการดวยกันครับ ในประการที่ ๑ 

ในขณะที่มีการหารือ ตามที่ทานชินวรณไดพูดถึงนั้นเปนความจริงตรงกับที่ทานชินวรณ 

ไดกลาว ผมเองกับทานประเสริฐพงษ ทานอาจารยบรรณ แกวฉ่ํา ------------------------------------ 

 

 - ๑๙/๑ 

 

 

 



๓๘ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       วีรุทัย ๑๙/๑ 

 

ความจริงทานอาจารยบรรณทานยังไดบันทึกไวกอนหนานี้ในการประชุมคราวกอนวาในกรณี

มาตรา ๙ ทับอื่น ๆ น้ันทานคิดวาแมอาจจะไมติดใจแตก็ยังจําเปนท่ีจะตองแสดงเหตุผล

ประกอบการพิจารณา เนื่องจากวาในแตละเรื่องนั้นก็มีเหตุผลท่ีแตกตาง วันน้ันที่ คุยกัน 

ผมก็คุยกับทานประเสริฐพงษบนพื้นฐานน้ีวาในกรณีของมาตรา ๙/๒ เปนตนไปนั้น 

อาจจําเปนที่จะตองมีการพูดใหเห็นประเด็นวาสิ่งที่เราจําเปนตองสงวนในแตละมาตราน้ัน

เปนเพราะเหตุใด ประการใด แตอยางไรก็ตามเปาหมายของเราหลักก็คือเปาหมายในการ

ทํางานเราเคารพในกติกาวาหากมีการลงมติในมาตราใดแลวมาตรานั้นมีความเก่ียวเนื่อง

เก่ียวพันกันแลวเราแพมติน้ันเราก็จะเคารพครับ ขาพเจายินดีสละชีวิตเพื่อรักษาคําพูดของ

ทานแตขาพเจาไมยินดีสละชีวิตเพ่ือรักษาสิ่งที่ไมถูกตอง น่ันเปนประเด็นที่ในเชิงหลักการของ

ประชาธิปไตยเปนปราชญชาวอังกฤษไดเคยกลาวไวครับ ฉะน้ันขอเท็จจริงน้ันตรงกันไมติดใจ

แตประการใดครับ แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ผมจําเปนตองบันทึกก็คือวาในขอบังคับการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๖๒ ซึ่งผมเองเปนมือใหมแตไดมีโอกาสรางน้ันไมมีขอความใด 

ที่กลาวถึงเรื่องของการลงมติใหมครับ ผมนําเรียนวาเราเคยมีการพิจารณาประเด็นเรื่องของ

การขอใหมีการนับคะแนนใหม ซึ่งเปนที่นาเสียดายวาสภาแหงน้ีไมรับหลักการญัตติที่แกไข

ประเด็นมาตราท่ีเก่ียวของกับการขอใหมีการนับคะแนนใหม ซึ่งทานธีรัจชัย พันธุมาศ ไดเคย

นําเสนอแลวจะแกปญหาเจตนารมณของการนับคะแนนใหม ฉะน้ันวันนั้นพวกผมเองยืนยัน

โดยตลอดวาไมมีขอบังคับใด ๆ ท่ีอนุญาตใหทานประธานและอนุญาตใหสภาแหงนี้มีการ

ดําเนินการดังกลาวได อยางไรก็ตามก็ตองเรียนวาหากจะพิจารณาวามีทานใดเปนผูผิดหลง 

ในการฟงคําถามที่เขาใจผิดน้ันไมไดเก่ียวของกับเสียงขางมาก ไมไดเก่ียวของกับฝายรัฐบาล 

หรือฝายคานครับ ผมคิดวาสิ่งที่ สําคัญย่ิงก็คือจําเปนตองเคารพเอกสิทธ์ิของตัวแทน

ประชาชนในการลงมติ ซึ่งเราเชื่อม่ันวาทุกทานมีวิจารณญาณของทานเอง ผมถึงถามวา 

ในกรณีผูที่หลงผิดเขาใจคําถามที่ผิดไปนั้นเปนรอยคนตามขอมูลที่ มีการแพชนะกัน 

เพราะเหตุใด ๑๐๐ ทานนั้นทานไมถึงยืนแถลงทีละทานวาทานเขาใจคําถามผิด แตทําไม 

เอาแตทานชินวรณ บุณยเกียรติ ซึ่งทานเปนผูอาวุโส ผมมั่นใจทานน่ังฟงประชุมแตเชายันเย็น

เมื่อวานเราก็คุยกันวาทานชินวรณน้ีเฝาสภา งดงาม สวยงาม ฉะนั้นถาทานอยูตลอด 

ทานอาจจะเขาใจผิดจริง คุณหมอจาตุรงคอาจจะเขาใจผิดจริงแตไมไดหมายถึง ๑๐๐ ทาน 

ที่ เหลือนั้นเขาใจผิด ผมก็ไมทราบวาเกณฑใดครับ วันหลังเกิดผมแพขึ้นมาผมก็ใช 



๓๙ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       วีรุทัย ๑๙/๒ 

 

แบบเดียวกัน แมกระท่ังผมชนะผมก็อาจจะขอใชแบบเดียวกันวาเม่ือสักครูผมลงคะแนนผิด 

ผมอยากเปนผูแพ ผมคิดวาวิจารณญาณแบบนี้ไมควรเกิดข้ึนในสภาที่ทานชอบใชคําวา 

สภาอันศักดิ์สิทธ์ิ สภาผูทรงเกียรติ เกียรติผมไม มีครับ มีแตเกียรติที่ พ่ีนองประชาชน 

เปนคนมอบให ผมขออนุญาตบันทึกส่ิงเหลานี้ไววาแบบน้ีพวกผมทํางานในสภาจะไมเกิดเรื่อง

แบบนี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ยินดีมากครับ ยินดีที่จะ 

รับฟงความคิดเห็นของแตละคน ผมก็ไมกลาที่จะตัดสินดวยอํานาจตัวเองก็เลยตองขอมติ 

ที่ประชุมในวันน้ันวาจะเห็นควรใหลงมติใหมหรือไม ก็ปรากฏวา ๒๐๒ เสียงเห็นวา 

ควรลงมติใหม ก็เลยตัดสินใจวาลงมติใหม ถาที่ประชุมวันนั้นเห็นวาไมควรลงใหมก็ไมลงใหม

แตวาผมเชื่อโดยสุจริตใจวามันไมมีประโยชนอะไรกับฝายใดเลยครับ เพราะวาผูแปรญัตติน้ัน

ก็เปนฝายรัฐบาลอยูดวย และฝายคานอยูดวยทั้ง ๒ ฝายครับ ขอเชิญพวกเราเขามา 

กดบัตรแสดงตนนะครับ คนท่ีอยูในหองประชุมก็ขอความรวมมือนะครับ อยางนอย 

ใหองคประชุมครบแลวเราก็จะไดผานไป ก็เรียนกรรมาธิการชุดน้ีวาเสียเวลากับกฎหมาย 

ของทานมากครับ 

   นางสาวพิมพรพี พันธุวิชาติกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนทานประธาน 

ที่เคารพ ดิฉัน พิมพรพี พันธุวิชาติกุล แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตยคะ กรรมาธิการ 

หลาย ๆ ทานยังอยูในหองประชุมคะ แลวก็ซอมแซม ขอใหทานประธานรอสักครูคะ 

กําลังมาคะ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมทราบครับ ทราบวา 

มีกรรมาธิการหลายทานอยูในหองประชุมก็รอครับ องคประชุมตอง ๒๓๗ นะครับ  

 

- ๒๐/๑ 

 

 

 

 

 



๔๐ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)                                     ชญาภา ๒๐/๑ 

 

   นายนโิรธ สนุทรเลขา (นครสวรรค)  :  ทานประธานครับ จะขออนุญาตกลาว

ถอยคําหารือทานประธานครับ ผม นิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค คือผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานไปยังผูท่ีได

แสดงความคิดเห็นวาไมมีขอบังคับใดท่ีทําใหมีการลงมติใหมเ ม่ือเกิดความผิดพลาด 

เพราะฉะน้ันผมเห็นวาชอบดวยที่ทานประธานวินิจฉัยวาทานอยากจะใหมีการลงมติใหมเมื่อ

มีความผิดพลาด จะผิดพลาดดวยเหตุผลประการใดก็แลวแตการวินิจฉัยของทานประธานถือ

วาเปนท่ีสิ้นสุด ทานประธานใชขอบังคับ ขอ ๑๘๕ วาถามีการถกเถียงกันหาขอยุติในเร่ือง

ขอบังคับไมไดก็ใชเสียงของสภาเปนผูตัดสิน แตเมื่อใชกรณีเชนน้ีผมอยากกราบเรียน 

ทานประธานวาขอบังคับ ขอ ๑๘๕ นั้นตองขอความยินยอมแลวก็ขอเสียงรับรองประมาณ 

๒๐ เสียง เพ่ือใหการวินิจฉัยของทานประธานสมบูรณแบบ ก็ตองขอความกรุณาใหมีผูรับรอง 

ขอบคุณครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ใหความสํา คัญ 

กับความเห็นทุกคนนะครับ แตวาเราตองยึดความถูกตองมาเปนหลัก ความผิดพลาด 

ในท่ีทํางานนั้นโอกาสเกิดข้ึนได แตวาถามีผิดพลาดก็ตองแกไข ถาไมแกไขปลอยไปก็จะมี

ปญหาอื่นตามมา แตอยางไรก็ตามก็ดวยความเคารพตอสมาชิกก็เลยตองขอความเห็นจาก

สมาชิกวาถาจะลงมติใหมน่ีอนุญาตไหม ถาสมาชิกเขาไมเห็นดวยเขาก็ไมอนุญาตวันน้ัน  

วันน้ันสมาชิกก็อนุญาตใหลงมติใหม อันน้ีคือท่ีมาครับ ก็อยาไปกังวลเลย ผมทําอะไรผมตอง

รับผิดชอบครับ 

   นายนโิรธ สนุทรเลขา (นครสวรรค)  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู แทนราษฎร)  :   พวกเรา ท่ีอยู 

ในกรรมาธิการนะครับ  

  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มา

ประชุมทราบกอนทําการตรวจสอบองคประชุม) 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พวกเราที่ประสงคจะให

งานในสภาไปไดก็กรุณาเขามานะครับ ยังขาดอีกประมาณสัก ๓๐ กวาคน มีกฎหมายที่รออยู

กฎหมายพระราชบัญญัติกัญชา พระราชบัญญัติขนสงทางราง รออยูนะครับ ไมควรจะพลาด

กฎหมายที่เปนประโยชนเหลาน้ัน  



๔๑ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง)                                     ชญาภา ๒๐/๒ 

 

   นายเดชทวี ศรีวิชัย (ลําปาง)  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ  

เม่ือสักครูผมไดฟงทานพูดเกี่ยวกับเรื่องท่ีผานมาที่การขอลงมติใหม ซ่ึงตามหลักแลวผมก็ฟง

น้ําเสียงทาน ผมวิเคราะหไปแลวทานมีความเปนหวงเปนกังวล แตผมอยากจะใหกําลังใจทาน

วาสิ่งที่ทานปฏิบัตินั้นถูกแลว เพราะวาทานไมไดใชอํานาจสวนตัว การสั่งใหลงมติใหม  

เปนการขอมติจากสภา ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไมไดเขามาเปนสมาชิกดวย ผมที่พูดมาตรงน้ี 

ในฐานะที่ผมเคารพนับถือทานมาอยางยาวนานและติดตามการทํางานของทานมาอยากจะ

ขอใหกําลังใจทานตรงน้ี แลวก็อยากจะนําเรียนวาสิ่งท่ีทานทําน้ันถูกแลว ขอบพระคุณครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบพระคุณมากครับ 

อยาไปกังวลนะครับ ไมมีอะไรที่ไปกังวล เพราะเม่ือคิดจะทําอะไรยึดความซื่อสัตยสุจริต 

และความถูกตองเปนหลัก แตก็เขาใจดีวาในหมูนักการเมืองมันก็อยางน้ีครับ ธรรมดา  

ก็มีคนเห็นดวยและไมเห็นดวย แตวาเราตองยึด ผมก็ยึดความถูกตองเพราะวาผมไมอยากให

ยอนกลับมาในอนาคตท่ีใครมาแจงความกลาวหาอะไรตาง ๆ น่ีผมไมตองการ ไมอยางน้ันอยู

มาไมไดยาวหรอกครับ ถาไมยึดความซื่อสัตยความตรงไปตรงมาก็จะอยูมาไมได แตวา 

นั่นแหละความเห็นก็ตางกันไปก็ธรรมดา แตวาดวยความเคารพตอสมาชิกก็ถือวาจะทําอะไร

ก็ควรจะไดใหความเห็นชอบ ความจริงวันน้ันเมื่อผมตัดสินใจวาควรจะลงมติและผมไมขอ

ความเห็นชอบก็อาจจะทําได แตผมใหความเคารพตอสมาชิกวาควรจะขอความเห็นชอบเขา  

 

                  - ๒๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)          สุพิชชาย ๒๑/๑ 

 

ถาเขาไมเห็นชอบ เราก็ตองปลอยไป จะผิดพลาดอยางไรกรรมาธิการตองรับผิดชอบเอง  

แตวาเราจะไปตัดสินใจเพียงเพื่อใหมันพน ๆ ไปมันไมไดครับ มันตองคิดถึงผลที่ติดตามมา

ดวยครับ ดังนั้นขอสมาชิกอยาไปกังวลอะไรนะครับ ผมขอขอบพระคุณสําหรับผูที่พูดให

กําลังใจ ขอขอบพระคุณครับ ผมไมไดมีอะไรกังวลครับ ทําหนาที่ไปตามปกติครับ และเคารพ

ความเห็น เพราะรูวาแตละคนคิดตางกันธรรมดา อันน้ีอยาแปลกใจเลย ธรรมดาครับ  

ไดรับรายงานวาวันนี้มีประชุมกรรมาธิการประมาณ ๒๐ กวาคณะ ขอใหรอสมาชิกกําลัง 

เขาหองประชุม ก็รอครับ ก็สมาชิกเพ่ิมขึ้นครับ เพ่ิมขึ้น  

   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ 

ขออนุญาตใชสิทธิที่ทานประธานวิป (Whip) รัฐบาลกลาวถึงบุคคลที่อภิปรายไปกอนหนาน้ัน 

ซึ่งผมเขาใจวาหมายถึงผมครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 

   นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับ ทานประธาน 

ที่เคารพ ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล 

คนจังหวัดอางทองครับ ผมขอใชสิทธิ ตองขอประทานโทษครับ ทานผูอาวุโสท่ีทานฝาก 

ปลาแนมมาใหพวกผมทานบอย ๆ ทานนิโรธ สุนทรเลขา ทานประธานวิป (Whip) ไดกรุณา

เอยถึงขอบังคับ ขอ ๑๘๕ แลวบังเอิญมีทานสมาชิกจากจังหวัดลําปางทานไดสนับสนุนวา

ทานประธานไดใชขอบังคับไดถูกตองอยางเหมาะสมแลว ตองขอประทานโทษที่เอยช่ือทาน 

ทานเดชทวี ศรีวิชัย ก็เรียนถามทานตรง ๆ ครับ ทานจะตอบก็ไดหรือไมครับ หรือวาถาทาน

จะกรุณาใหเจาหนาที่มาแจงผมก็ไดครับวา ตกลงแลวสิ่งที่ทานประธานวินิจฉัยไปในการ 

ลงมติคร้ังท่ีแลวเปนการอาศัยขอบังคับ ขอ ๑๘๕ อยางท่ีทานนิโรธ สุนทรเลขา ไดกรุณาถาม 

จริงหรือไมครับ หรือเปนขอบังคับอื่นครับ ถาเปนขอ ๑๘๕ ผมก็จะไดใชสิทธิท่ีเรียนมา 

ดานกฎหมายมหาชน ขอตีความรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๙ ท่ีอยูในขอ ๑๘๕ ตอครับ  

ทานประธานครับ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอพวกเราชวยตาม 

เพื่อน ๆ มาหนอยนะครับ สมาชิกเพ่ิมข้ึนมาเร่ือย ๆ ครับ ขออภัยดวยนะครับ ขอรอสักนิดหนึ่ง 

เพื่อองคประชุมจะไดครบ แลวก็จะไดวาเร่ืองน้ีใหจบ แลวก็กฎหมายฉบับอ่ืนท่ีสําคัญ 

ก็จะไดรบัการพิจารณา เดือนสดุทายของป ๒๕๖๕ ครับ  



๔๓ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)             ณิชากร ๑๘/๒ 

 

  นายจุลพันธ อมรวิวัฒน (เชียงใหม)  :  ทานประธานครับ 

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ครับ เชิญเลยครับ 

   นายจุล พันธ  อมรวิ วัฒน  ( เชี ย งใหม )   :   ผม จุลพันธ  อมร วิวัฒน  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเชียงใหม ทานประธานก็ย้ําหลายรอบนะครับ 

เรื่องของความสําคัญของการทํางาน แลวก็เร่ืองของกฎหมายที่รออยู ผมทราบครับ ไมวา 

จะเปน พ.ร.บ. ขนสงทางราง พ.ร.บ. เร่ืองของกัญชงกัญชา ตอคิวอยูครับ เราก็อยากทํางาน 

พวกผมรอทํางานอยูครับ แตผมแสดงจุดยืนแลวนะครับ ในเร่ืองของการท่ีจะไมรวมลงมติ 

กับสิ่งซึ่งเราไมเห็นชอบดวย เพราะวาทานประธานไดดําเนินการ มันไมมีอํานาจตามขอบังคับ

ใด ๆ เลย ไมวาจะเปนการลงมติเพื่อใหลงมติใหม อันน้ีพวกนี้พวกผมยืนยันในจุดยืนชัดเจน

มาตลอดในเร่ืองของการดําเนินการตามขอบังคับการประชุมและกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่อง 

อาจจะเห็นตางกันครับ แตผมไมไดมีประเด็นในสวนน้ัน แตพวกผมรอทํางานอยูครับ  

เสียงขางมากในสภาถาคิดวาจะลงมติใหมก็ได จะทําอะไรก็ได ก็ใชองคประชุมของทานครับ 

เพราะทานมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรอยูแลว พวกผมก็จะไดเดินหนาทํางานตอ 

หลังจากมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ ไปถึงมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒  

พวกผมรวมทํางานแนนอนครับ ก็ขอไดโปรดเรงรัดองคประชุมของพรรครวมรัฐบาลดวยครับ 

พวกผมรออยูครับ  

   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็ไมวาอะไรนะครับ  

เปนสิทธิ คุณจุลพันธจะไมลงมติอะไรมันก็เปนสิทธิของคุณ แตวาขอใหรับรูวาจะทําอะไร 

ตามอําเภอใจน้ีผมก็ทําไมไดหรอกครับ มติที่ประชุมเห็นชอบใหลงมติใหม ทานยังไมเห็นดวย

ก็เปนสิทธิของทาน แตนี่คือกระบวนการที่ผานมาครับ สมาชิกกรุณานะครับ ตามพรรคพวก

ที่อยูหองกรรมาธิการ  

   นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร (แบบบัญชีรายช่ือ)  :  ทานประธานครับ  

ขออนุญาตครับ  

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 

 

- ๒๒/๑ 



๔๔ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)      นัชชา ๒๒/๑ 

 

   นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผม ประเสริฐพงษ ศรนุวัตร  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ขออนุญาตกลาวไปถึงทานวิป (Whip) รัฐบาล ทานนิโรธนะครับ 

เม่ือสกัครูนี้บังเอิญวา ส.ส. ณัฐวุฒิ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับทานประเสริฐพงษ

ไมอยากใหทะเลาะกัน พอแลวครับ 

   นายประเสริฐพงษ ศรนุวัตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ไมใชเรื่องทะเลาะกันครับ 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมครับ ไมอนุญาตครับ  

ยังขาดอยู ๒๐ กวาทานนะครับ ชวยตามพวกเรามาหนอยนะครับ จะไมรอท้ังวันนะครับ 

 

                  - ๒๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)            พรเทพ ๒๓/๑ 

 

(ตรวจสอบองคประชุม) 

 

                  - ๒๔/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         อุทัยวรรณ ๒๔/๑ 

 

(ตรวจสอบองคประชุม) 

 

                  - ๒๕/๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)       ไอดา ๒๕/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ยังขาดอยู ๑๗ คนครับ  

ผมถามทานผูควบคุมเสียงรัฐบาลนะครับ จะใหรอไหมครับ  

  นายไพบูลย นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ทานประธานครับ รออีกหนอย

ดีกวาครับ 

  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร มีสัญญาณใหสมาชิกที่มา 

ประชุมทราบกอนทําการตรวจสอบองคประชุม) 

 

- ๒๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)         ประไพพิศ ๒๖/๑ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานสมาชิกครับ ผมได

เรียนถามทานผูควบคุมเสียงฝายรัฐบาลแลววาจะตองใชเวลาอีกนานกวาจะตามคนที่ยังไมมา

ใหมาได --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- ๒๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)     ปทมา ๒๗/๑ 

 

ก็จะเปนอยางน้ัน ซึ่งเราจะเสียเวลาไปมาก เพราะฉะนั้นเมื่อองคประชุมขณะน้ีที่ตรวจสอบ

องคประชุม มผีูมากดบัตรเพื่อแสดงตนใหครบองคประชุมน้ันก็มีอยู ๒๒๑ คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































๕๐ 
สผ ๙/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)     ปทมา ๒๗/๒ 

 

  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ยังขาดอยู ๑๐ กวาคนครับ 

ผมคิดวาเพื่อไมใหเสยีเวลา เม่ือไมครบองคประชุมก็สั่งปดประชุมครับ ขอขอบคุณทุกคนครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  นาฬิกา  

 

 

 

 





การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปที่ ๔ 

คร้ังที ่๙ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง)  

วันพฤหัสบดีท่ี ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

____________________ 

รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นางสาวกัลยรัชต ขาวสําอางค  รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวสิริธร ลิมปพยอม  ผูอํานวยการสํานักรายงาน 

       การประชุมและชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

  นางสาวณภาดา สัตตวัตรกุล  ผูบังคับบัญชากลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสาวปทมา นรินทร    เจาพนักงานชวเลขอาวุโส  

  นางสาวนิษฐกานต วงศปยะพัฒนา  เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

  นางสาวณิชากร ฤกษศิริ  เจาพนักงานชวเลขอาวุโส 

ผูจดและจัดทํารายงานการประชุม 

  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข  นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร 

  นางไอดา สารพัดวิเศษ   นางสาวประไพพิศ ดีสุน   

  นางสาวปทมา นรินทร    นางสมร ปอมปองกัน 

  นางสาวธมนธรณ พุทธวงษวิไกร นางสาวฐานวีร ศรีธรรศพงศ  

  นางสาวณิชากร ฤกษศิริ  นางสาววีรุทัย ผาสุขเวชพร  

  นางสาวชญาภา ภูระหงษ  นางสาวสุพิชชาย เน่ืองพิมพ 

  นางนชัชา โนไธสง    

 

ผูควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนบัสนุนการจัดทํารายงานการประชุม 

  นางสาวนิษฐกานต วงศปยะพัฒนา  

 

กลุมงานชวเลข ๓ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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